
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สืกษา

จากการคิกษาเน้ือหาสาระของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในบทท่ีแล้วพบว่า กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบีติวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม สำหรับอาคารประ๓ ทโรงแรมและอาคารชุดน้ันมีอยู่หลายฉบับ อีกท้ังเน้ือหาสาระของกฎหมายยังมีความ 
เก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ท้ังเจ้าหน้าท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน และส่วนกลาง และบริษัทท่ี!]เกษาด้านส่ิงแวดล้อม ใน 
การคิกษาน้ื ผู้คิกษาจึงทำการสัมภาษณ์บุคคลผู้เก่ียวข้องดังกล่าว เพ่ีอให้ทราบถึงความคิดเหํนของผู้เก่ียวข้อง และ
ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริเวณหาดป่าตองและหาดกะรน โดยได้ทำการสัมภาษณ์บุคคลผู้เก่ียวข้องจำนวน 19 ท่าน 
ดังต่อ,ไปน้ี

1. สถาปนิกท่ีได้ออกแบบโครงการประเภทท่ีพักตากอากาศสาธารณะ ได้แก่

1.1 คุณสัจจะ กัญโญ'ชนม์ กรรมการผู้จัดการบริษ้ท อีสต์ เวสต์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (สถาปนิก1)
1.2 คุณวิระชาติ สุทธิคิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก สรินจำกัด (สถาปนิก 2)
1.3 คุณสโรช ตันติพัฒนเสรี กรรมการผู้จัดการบริษัท Project Management Consultants (PMC) 

จำกัด (สถาปนิก 3)
1.4 คุณวิษณุ แสงคิริ สถาปนิก บริษัท สถาปนิก สรินจำกัด (สถาปนิก 4)
1.5 คุณวีรชัย ปราณวีรพิบูลย์ สถาปนิก บริษัท รูฟ (Roof) จำกัด (สถาปนิก 5)
1.6 คุณประเสริฐ จิตมณียพันธุ สถาปนิก บริษัท Point Studio จำกัด (สถาปนิก 6)

2. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานราชการ ได้แก่

2.1 หน่วยงานราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมอาคาร ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่

2.1.1 คุณจำเริญ ตันเกษมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานจังหวัด (เจ้าหน้าท่ี1)
2.1.2 คุณธวัชชัย อนุกูล หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าท่ี 2)
2.1.3 คุณเฉลิม รักมาก นายช่างโยธาระดับ 5 โยธาริการจังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าท่ี 3)
2.1.4 คุณวชิระ ชอบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักผิงเมืองจังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าท่ี 4)
2.1.5 คุณสมพล ชุนทอง ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง ท่ีว่าการอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (เจ้าหน้าท่ี

5)
2.1.6 คุณวิษณุ หงษ์สิทธิชัยกุล หัวหน้างานสถาปัตย์ กองช่าง เทศบาลตำบลปาตอง (เจ้าหน้า 

ท่ี 6)
2.1.7 คุณธวัซชัย ทองม่ัง ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกะรน (เจ้าหน้าท่ี 7)
2.1.8 คุณสมปอง ดาบเพชร เทศมนตรีฝ่ายโยธา เทศบาลตำบลกะรน (เจ้าหน้าท่ี 8)
2.1.9 คุณวันชัย แซ่ตันหัวหน้ากองช่าง เทศบาลตำบลกะรน (เจ้าหน้าท่ี9)

2.2 หน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่

2.2.1 ค ุณ ส ิน ิท ธ ี้ บ ุญ ส ิท ธ ิ้ ว ิศวกรโยธา 7วซ. ส ำน ัก งา น ค ณ ะก รรม ก า รค ว บ ค ุม อ าค าร  กรม

โย ธาธ ิการ ( เจ ้า ห น ้า ท ี่10)



77

2.2.2 คุณลุโข อุบลทิพย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ระดับ 7 ว สำนักงานนโยบายและแผนส่ิง
แวดล้อม (เจ้าหน้าท่ี11)

3. ปริใ?ทท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม ผู้มีลิทธิจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้แก่

3.1 คุณกฤษดารัตน์ แพรัตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรืดีเวลลอปเมนท์คอนซ้ลแตนท์ (วิศวกร1)
3.2 คุณแพรทอง อินทรักษา วิศวกรส่ิงแวดล้อมบริษัทอี-แพค (วิศวกร2)

ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า มีประเด็นปัญหาเกิดข้ึนในการปฏิบ้ติวิชาชีพสถาปัตยกรรม บริเวณหาดป่าตองและ 
หาดกะรน โดยสามารถรวบรวมได้ 7 ประเด็น ซ่ึงในแต่ละประเด็นผู้เก่ียวข้องได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี

1. การจ้ดทำรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม
อาคารประ๓ ทโรงแรม และอาคารชุดพักตากอากาศในจังหวัดภูเก็ตน้ัน ก่อนดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง 

อาคาร จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม 
ก่อน ซ่ึงประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดว่า โรงแรม และอาคารชุดท่ีมีห้องพักตังแต่ 10-79 ห้องจะต้องจัดทำ 
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (Initial Environmental Examination : IEE) ส่วนโรงแรม และอาคารชุดท่ีมีห้อง 
พักตังแต่ 80 ห้องข้ึนไปต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : 
EIA) ซ่ึงในเร่ึองการจัดทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ี สถาปนิกได้ให้ความคิดเห็นไว้ต่าง  ๆกันดังน้ี

"เร่ีองการทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) กระบวนการน้ีมีผลทางด้านเวลาต่อการก่อสร้างโรงแรม 
และการ Renovate อาคารเพ่ีอรองรับการท่องเท่ียว กระบวนการทำ EIA เป็นกระบวนการท่ีไม่สัมพันธ์กับธุรกิจท่องเท่ียว 
ของภูเก็ต ทำ EIA คร้ังหน่ึงนา,นมากกว่ารายงานจะผ่าน เป็นค่อนปี หรือบางทีก็เป็นปี แต่ระบบธุรกิจท่องเท่ียวของภูเก็ตท่ี 
มีนักท่องเท่ียวเฉพาะ High Season มีเวลาแค่คร่ึงปี ทำให้เวลาทำอะไรต้องรวดเร็ว จะมาทำอะไรช้า  ๆไม่ได้ อย่างพวกโรง 
แรมสถาปนิกมีเวลาทำแบบแค่ 40 วัน ช่วงก่อสร้างก็ต้องเร่งสร้างให้ทันช่วง High Season ท่ีจะถึง เพราะถ้าไม่ทัน ก็จะ 
เท่ากับว่าคุณต้องแบกภาระหน้ีและค่าใช้จ่ายไปอีก 1 ปี เร่ึองของ EIA ก็เช่นกัน พอรายงานผ่านช้า ก็เลยดำเนินการก่อ 
สร้างก่อนได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ความเส่ียงก็เกิดข้ึนกับสถาปนิก วิศวกร พออาคารสร้างไปแล้วใครจะมารับรองเร่ึอง 
ความปลอดภัย, เร่ือง Fire Protection, เร่ึอง Landuse ของผังเมือง, เร่ึอง Set Back ซ่ึงข้ันตอนการทำ EIA ท่ีส่าช้า ทำให้ 
มีโรงแรมท่ีผิดกฎหมายข้ึน

อ ีก เร ื่อ งค ือ  ค วาม ล ่าช ้าข อ งก ระท รวงว ิท ย ์ฯ  ท ำราย งาน ส ิ่งแ ว ด ล ้อ ม แ ต ่ล ะค ร ั้งใ ช ้เว ล าน าน ม าก  รวมท ั้ง  

ก ฎ ห ม าย ท ี่เข ีย น ไว ้เบ ลอ  เร ื่อ งการใช ้ด ุลยพ ิน ิจข องกรรมการ เข ียน อ ย ่างน ี้แล ้วค น ท ำรายงาน จะท ำอย ่างไรให ้ถ ูกใจได ้ล ่ะ  

ห ม ด ว า ร ะก ็เป ล ี่ย น  แ ล ้วก ็เป ็น ม าต รฐาน ให ม ่ อย ่าง เช ่น  ท ี่ช อบ  C om m ent ว ่าส ีอ าค ารไม ่ส ว ย ไ ม ่เช ้าก ับ ส ภ าพ แ ว ด ล ้อ ม  คน 

ท ำโรงแ รม เด ี๋ย วน ี้เค ้าห ่ว ง เร ื่อ งส ิ่งแ วด ล ้อ ม ม าก  บ างโรงแ รม ต ้อ งส ่งค ่า  BOD = 20 ให ้ต ่างป ระเท ศ เซ า  A p p ro ve  ก ่อ น  ถ ึง 

จ ะย อ ม ต ิด ต ่อ ห ้อ งพ ัก ด ้ว ย  ว ่า ไ ป แ ล ้ว ท า งส ิ่ง แ ว ด ล ้อ ม น ่า จ ะม าต ั้ง ส าข าท ี่ภ ูเก ็ต น ี่เส ีย เล ย  ผ ม อ อ ก แ บ บ โรงแ รม ม า  38 โรง

เร่ืองออกแบบน้ันไม่ยากเท่ากับต้องรู้กฎหมาย ......  เร่ืองเล่ียงกฎหมายก็มี อย่างเช่น จำนวนห้องพักไม่เกิน 80 ห้อง ส่วน
ท่ีเกินก็ใส่เป็นห้องน่ังเล่น” (สถาปนิก1)

"กฎหมายส่ิงแวดล้อมโดยหลัก  ๆ แล้วดี แต่ว่าในรายละเอียด ผมติงส่ิงแวดล้อม อยู่ 2 ข้อ ข้อแรกคือ เขาไม่ 
ได้บ้งคับได้จริง ทำให้คนท่ีทำผิดได้เปรยบคนท่ีทำถูก ผมไม่รู้ว่าทางส่ิงแวดล้อมไม,มีอำนาจ หรือไม่มีกำลัง ตอนน้ีถ้าส่ิง
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แวดล้อมลงมา ช้ีได้หลายโรงเลยท่ีผ่านส่ิงแวดล้อมแล้วไม่ตรงตามรายงานท่ีส่งไป ไม่มีทางตรงด้วย ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 
ระบบน้ําเลีย ความสูงต่างๆ

ข้อสอง ก็คือ ผมไม่รู้ว่า ส่ิงแวดล้อมต้ังกฏพวกน้ีฃ้ืนมาบนพ้ืนฐานของอะไร คือ ส่ิงแวดล้อมเองได้ตรวจสอบ 
หรือยังว่า กฎของเขา กับสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของการลงทุน กับสภาวะของสภาพแวดล้อม กับของส่ิงต่าง  ๆประมวล 
ดูแล้วต้องออกมาเป็นอย่างน้ี ผมไม่รู้ว่าส่ิงแวดล้อมเอามาตรฐานมาจากไหน แล้วเขาก็ไม่เคยช้ีแจงว่า ท่ีให้สูงเท่าน้ี
เพราะอะไร ทำไมพ้ืนท่ีน้ีให้สูงได้แค่น้ี

......  แล้วระยะเวลาของการพิจารณา คุณประชุมคร้ังหน่ึง ตีกลับมา 2-3 เร่ือง เข้าประชุมอีกคร้ัง คุณตีกลับ
มา 2-3 เร่ือง เขาก็แท้ๆ  แล้วผมบอกเลยนะ ส่ิงแวดล้อมไม่เคยมีมาตรฐานเหมือนกัน เราทำมาเป็น 10 โครงการ โครงการ 
ท่ี 1 เขาตีเร่ืองอะไรบ้าง เราก็แท้เพ่ีอให้โครงการท่ี 2 ไม่เกิดปัญหา โครงการ 2 ก็มีเป็นอีกเร่ือง เราก็แท้ไปพอโครงการท่ี 3 
เราก็แท้ต้ัง 1 และ 2 มันก็มีอีก ผมอยากจะถามว่า เคยให้ท่ีทำดีท่ีสุดผ่านในคร้ังเดียวไหม คุณต้องตีต้องติงลักอย่างให้มัน 
เลียเวลา ให้รู้ว่าทำงาน แต่คุณไม่เคยมาตรวจความเป็นจริง

แล้วของคุณออกเม่ีอไหร่ (รายงานผ่าน) ผมรอส่ิงแวดล้อม 6-7 เดือน ลงมาถึงผมต้องเอา ส่ิงแวดล้อมมา 
แนบ ส่งไปทางจังหวัด อีกก่ีเดือนถึงจังหวัด ผมต้องมาท่ีเทศบาลอีก รออีกก่ีเดือน คือข้าราชการเป็นตัวทำให้เศรษฐกิจมัน
แย่ ทำให้ข้า ถ้าผมรอจริง ผมตาย ผมไม่รอ ผมทำยังไง...... จริงๆ  ไปบอกส่ิงแวดล้อมเลยว่า ภูเก็ตไม่ต้องมาดูหรอก ตอน
น้ีผมว่า เกินกว่า 80% สร้างโดยยังไม่ผ่านส่ิงแวดล้อม ก็คือ สร้างโดยยังไม่ได้ใบอนุญาต

......  อาคารชุด ในแง่ส่ิงแวดล้อมมันก็มีผลไม่มาก แต่เดิม อาคารชุดกำหนดไว้ท่ี 80 ห้อง ให้ทำส่ิงแวดล้อม
แต่ตอนน้ี 10 Units ก็ต้องทำ อันน้ียุ่งแล้ว

...... ส่วนท่ีเล่ียงทำไม่ถึง 80 ห้อง เช่น ทำ 79 ห้อง ก็มี,ทำกัน มีเยอะ คือ คุณกำหนดว่า 80 ห้อง เขาเขียนใน
ผังว่าเป็นห้องแม่บ้าน แต่พอสร้างเสร็จจริง ส่ิงแวดล้อมรู้ได้อย่างไร เขาทำกันอย่างน้ี คือคุณ,ทำ'ให้เกิดความเหล่ีอมล้ํ'าต่ํา
สูง 79 กับ 80 ต่างกันแค่ห้องเดียว คุณมีเหตุผลอะไรว่าต้องเป็นเท่าน้ี ทำแล้วคุณมาตรวจสอบเขาได้ไหม ......  ส่วนกรณี
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ก็ไม่ค่อยมีใครทำน้อยกว่า 10 ห้องในการลงทุน แต่คำว่า รายงานเบ้ืองต้นของคุณ 
คืออะไร ทำแค่ไหน ไม่มีความชัดเจนเลย แล้วมาตรฐานของ 10 ห้องต้องเหมือนกับ 80 ห้องทุกประการหรือเปล่า หรือ 
รายละเอียดแค่ลึกกว่า มันไม่บอก ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนข้ึน

......  เร่ืองปริมาณน้ําใช้ เท่าท่ีเราคุยกับวิศวกร สิงท่ีส่ิงแวดล้อมกำหนดกับส่ิงท่ีเป็นจริง มาตรฐานของส่ิง
แวดล้อม มันสูงกว่าท่ีปฎิบ้ติจริง ท่ีวิศวกรคำนวณได้ หรือตามท่ีควรจะเป็น ทีน้ีโรงแรมใหญ่  ๆ ค่ามาตรฐานย่ิงสูง ระบบจะ 
ย่ิงแพงมหาศาล บางทีเขาจะไม่ทำตาม แต่1ของผมน่ึ ผมจะให้ลูกค้าทำตามส่ิงแวดล้อม แต่ระบบมันต่างกันเยอะครับ” 
(สถาปนิก 2)

“ก็ยุ่งยากทีเดียว ......  แล้วผมก็ยกตัวอย่างงานท่ีผมทำไปคือ มีโรงแรมแห่งหน่ึง รายงานส่ิงแวดล้อมกว่าจะ
ได้'อนุมัติออกมาต้ัง 1 ปี ต้ังท่ีเป็นแค่รายงานเบ้ืองต้น

......  EIA ท่ีทำทางบริษัทท่ีปรืกษาใช้เวลาทำเล่มประมาณ 1-3 เดือน รายงานท่ีส่งไปส่ิงแวดล้อมจะนาน
ต้องส่งกลับไปกลับมา วุ่นวาย ท่ีส่งไปแบบทีเดียวผ่านอย่างน้อยก็ยังใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ดูขนาด IEE ผมมีโครงการ
คอนโดขนาด 11 ห้อง ทำ IEE มา 8-10 เดือนยังไม่ผ่านเลย ........ บางทียุ่งน้กก็เล่ียงเลียเลย ทำขอเป็นบ้านพักอาลัย ขอ
คร้ังละไม่เกิน 9 หลัง แล้วค่อย  ๆขยายไป

......  เร่ืองปริมาณน้ําใช้ในโรงแรมจะมากกว่าค่าท่ีทางวิศวกรสุขาภิบาลใช้คำนวณ จะทำให้เกิดปัญหา
เพราะต้นทุนมันแพงข้ึน แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยสนใจตรงน้ีคือพูดจริง  ๆ แล้วท่ีให้คิดเท่าน้ีน ก็คิดเท่าน้ีนแหละ แต่พอทำ
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รายงานผ่านแล้วทำจรงเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ก็คึอทำแบบคนละชุด ......  พวกเจ้าของไปทำกันเอง ผมทำแบบชุดเดียว ไม่ทำ
2 ชุด คือทำตามระบบของส่ิงแวดล้อม แล้วเขาจะไปแก้ก็เร่ืองของเขา ถ้ามาขอให้ผมแก้ ผมก็ไม่แก้” (สถาปนิก 3)

"ช่วงแรกท่ีประกาศกระทรวงวิทย์ฯบังคับใช้ มีความสับสนมาก เร่ืองการทำรายงานส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น
(IEE) คือไม่รู้ว่าทำแบบไหน ทำยังไง ส่งท่ีใคร ตอนน้ันงงมาก......ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไง เราก็ถามบ่ร๊ษัทํท่ี'ทำ EIA
เขาก็ให้แบบฟอร์มมา เราก็ทำตามน้ัน แล้วก็ส่งไปกรุงเทพฯ รอเขาพิจารณา และคอยโทรไปตาม ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีของส่ิง 
แวดล้อมก็ดีมา คุยดี ไม่รำคาญ เราก็ถามว่าต้องทำอย่างไร ส่งอย่างไร เราก็ทำกลับไปกลับมา 2-3 คร้ัง มีให้เพ่ิมเติม

ระยะเวลาระหว่าง IEE กับ EIA ไม่ไต้แตกต่างอะไรกัน ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการเขาก็พิจารณาพร้อมกัน 
คือเร่ือง IEE ก็คุยเหมือน EIA ก็เลยนานพอกันไม,แตกต่าง เน้ือหาท่ีผมทำก็เอาเน้ือหาของ EIA มาเปิดดูว่าเขาเขียนอย่าง 
ไร เล่มของผมเลยหนาเท่า EIA เลย คือผมทำตามหัวข้อ แล้วก็ลอก  ๆ ไป รายงานส่ิงแวดล้อมน่ึผมใช้เวลาประมาณ 2-3 
อาทิตย์ ซ่ึงถ้าเปิดดูเน้ือหาท่ีผมทำทุกเล่มจะเหมือน  ๆกัน ในส่วนของกายภาพ มันเหมือนกัน ผม copy file มาเลย ผมทำ 
ท่ีกะรนเหมือนกัน

......  เร่ืองระบบน้ําท้ิงกับระบบบำบัดน้ํา มาตรฐานของส่ิงแวดล้อมจะสูงมาก คือกำหนดน้ําใช้ในโรงแรมเท่า
กับ 750 ลิตร/ห้อง/วัน แต่ตาม spec ของวิศวกรงานระบบจะใช้ท่ี 400 ลิตร/ห้อง/วัน แล้วท่ีเป็นอยู่ก็คือบอกทางเจ้าของ 
งานว่าจริง  ๆต้องเป็นอย่างน้ี แต่โดยมากเจ้าของมักตกใจกับค่าใช้จ่าย ผลสุดท้ายก็คือเน้ือหารายงานถูกต้อง แต่ทำจริงทำ 
อีกอย่างหน่ึง ตรงน้ีอาจเป็นเพราะไม่เคยมีใครมาตรวจสอบ ... ส่วนระบบบำบัดน้ําเสีย เน่ืองจากปริมาณน้ําใช้ท่ีคำนวณมี 
มาก ระบบบำบัดน้ัาเสียก็จะใหญ่ตาม ทีน้ืถ้าเป็นระบบบ่อผ่ึงก็จะใช้พ้ืนท่ีมาก ส่วนถ้าเป็นระบบ Activated ก็จะลงทุนสูง 
ข้ึน และ Maintenance มากข้ึน

......  ในตอนออกแบบ โดยภาพรวมไม่ไต้นำแนวทางของ IEE และ El A มาใช้ตอนออกแบบ เพราะท่ีออก
แบบตามกฎหมายควบคุมอาคารปกติก็ O.K. แล้ว เว้นแต่บางเร่ืองท่ีกำหนดไว้ต่างกัน เช่นปริมาณน้ําใช้ท่ีใช้ 750 ลิตร / 
ห้อง /วัน แต่ถ้ามองจริง  ๆ ผมก็เห็นว่าเร่ืองกฎหมายส่ิงแวดล้อมก็มีพ้ืนฐานมาจากทางสถาปัตย์ และ'น่า1จะ'ทำควบคู่กัน'ไป 
ระหว่าง IEE กับ El A กับช่วงพัฒนาแบบ” (สถาปนิก 4)

"โรงแรมในบริเวณปาตองและกะรนมีขนาดประมาณ 60 ห้อง หรือไม่ก็เป็น 150 ห้องข้ึนไป มี 2 ขนาด 
เพราะส่ิงแวดล้อมคุมอยู่ เพราะ EIA กำหนดไว้ 80 ห้อง แต่ถ้าทำ 79 ห้อง ก็เป็นการจงใจหลีกเล่ียง จะไม่ผ่าน ต้องทำ 60 
กว่าถึง 70 กว่า คือจะถูกมองว่า น่ีเล่ียงแน่เลย ถ้าทำเต็มข้อจำกัด ส่วนใหญ่ฝานยาก คนทำรายงานส่ิงแวดล้อม (บ่ริบัท'ท่ี 
ปรกษา) เขาจะแนะนำว่าให้ทำอย่างน้ี และถ้าทำมากกว่าน้ีต้องทำ EIA ก็ทำมากไปเลยคือ 100 กว่าห้องไปเลย อย่างสูง 
สุดตอนน้ี เมอลินด์บีซ 480 ห้อง ของเมอริออต 260 ห้อง

......  หลังจากกฎหมายกำหนดให้ทำรายงานส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ตอนแรกก็คือ งง คือใหม่มากสำหร้บ
ภูเก็ต ตอนแรกผมดีดว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะทำไต้ถูกกว่าเอกซน ก็เลยจ้างเขา ตอนน้ันทางบริษ้ท่ก็ติดต่อให้ 

ลูกค้าหมดเลย เขาเสนอราคามาส่ิแสนกว่าบาท ยังไม่รวมค่าเคร่ืองบินและค่าอ่ืนๆ อีกจิปาถะ งานน้ันก็ทำจนจบ นานมาก 

ด้วย ช้ากว่ากำหนดประมาณ 8 เดือน เม่ือเวลาผ่านไป ลูกค้าคนเดิมไปทราบจากคนอ่ืนว่าทำ IEE เขาทำกันไม่ถึงแสนก็ 

แปลกใจว่าอะไรกัน ตอนแรกผมก็ยอมรับว่าเป็นโครงการแรกท่ีทำ เป็นอ้นแรกท่ีเรียนรู้ว่าส่ิงแวดล้อมเขาทำกันอย่างไร 

แล้วดูเขาทำก็ไม่ใช่ยากนะ ข้อมูลเราเตรียมให้หมด ยกเว้นส่วนพวกวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ํา แต่เร่ืองข้อมูลแบบเอกสาร 

ยินยอมจากหน่วยงานราชการ เราเตรียมให้หมด

......  เร่ืองน้ําใช้ของโรงแรมเป็น 750 ลิตร/คน/ห้อง ซ่ึงสูงกว่าท่ีวิศวกรใช้คำนวณ กรณีน้ีผมว่าปัญหามันไม่
มาก เพราะรายงานส่ิงแวดล้อมฯ เป็นลักษณะทำก่อนสร้าง พอคุณไต้ใบน้ีแล้ว สำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อมก็
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โม่เก่ียวแล้ว ตอนออกแบบจะเอาถังบำบัดขนาดโหนก็ทำเลย แล้วพอรายงานผ่าน ต่อโปก็เหลือท้องถ่ิน ผมมองว่า ......
ทำ'ให้รู้ถัน'ว่า ออกแบบต้องเป็นอย่างน้ัน ทำถันแต่ในแบบ พอสร้างจริงบางทีถังเก็บน้ําอาจจะโม่มีก็โด้ มีอยู่สักก่ี,พันลืตร
อยู่บนถังสูง แค่น้ันแหล่ะ พอทำจริงก็ทำตามการคำนวณของวิศวกร โม่ใช่ของส่ิงแวดล้อม ......  ลักษณะท่ีผมเจอตอนทำ
ส่ิงแวดล้อม เร่ืองงานระบบ ทางบริษัทท่ีปรึกษาเขาจะทำให้ เขาบอกว่าถ้าเราทำเอง เขาก็ต้องแก้อยู่ดี วิศวกรเขาทำให้เลย 
ดีกว่า ล่วนเราก็ออกแบบของเราโป เขาเลือกแบบบางแผ่นของเราไปใส่ แผ่นท่ีใช้ไม่โต้เขาจะทำเอง แม้กระท่ังผังจัดสวนก็ 
ไม่ค่อยตรง ก็บอกใส่ไปเลย พอเอาเข้าจริงก็ไม่ตรง

......  ส่วนกรณีของประกาศกระทรวงวิทย์ฯ จะมีปัญหาต่อข้ันตอนการทำงานก็คึอ พอเราเขียนแบบขอ
อนุญาตเสเจ เราต้องหยุดทุกอย่างรอรายงาน แล้วค่อยกลับมาต่อเม่ือรายงานผ่าน จะสร้างอะไรก็มาว่าถัน จะประมูลก็ 
ค่อยมาว่าถัน ทำให้เราติดขัดช่วงท่ีรอรายงานคือจะมีระยะเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง” (สถาปนิก 5)

“ในเร่ืองการจัดทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น บางทีเรามองแล้วว่ามันไม่สมเหตุลมผล คุณเข้าใจ 
ไหม คือถ้า 10 ห้องมันก็เกินไป ถ้าคุณจะต้องบินไปกรุงเทพฯ ผมถึงว่าแต่แรกว่าแยกไดใหม ตัวเบ้ืองต้นให้ทางจังหวัดเขา 
ดูแล ไม่ก็เอาไปท้ังหมดสิ ไม่ต้องให้โยธาตรวจ ไม่ง้ันทุกปีโยธาเขาตรวจไต้อย่างไร ถ้าเขาไม่มีความรู้พอ เพราะฉะน้ันถ้า 
คุณไว้ใจเขา ก็เอารายงานเบ้ืองต้นให้เขาตรวจไป

เร่ืองน้ัาเสียน้ี ตามท่ีเป็นจริงเราใช้ Spec ของผู้ผลิต เช่น Spec รุ่นน้ีใช้ไต้ 4 ห้อง เราก็ทำตามน้ัน ส่วนเร่ือง 

น้ําใช้มันข้ึนกับโรงแรมด้วยว่ามีตักยภาพมากน้อยแค่ไหน อย่างท่ีผมทำ พ้ืนท่ีท่ีจะ Stock น้ําถ้าเป็นไปไต้เขาก็จะทำ ตอน 

น้ีท่ีผมทำอยู่จะใช้ 200 ลิตร/คน/ห้อง (เท่ากับ 400 ลิตร/ห้อง/วัน) ลำหรับโรงแรม แต่ว่าตัวน้ีถ้าไปใช้ของส่ิงแวดล้อมมันก็ 

มากไป พอจะ Stock น้ํามาก เฉพาะถังเก็บน้ําก็เป็นล้านบาท ฃ่ึงพอบอกน้กลงทุน เขาก็ว่าบ้าแล้ว จะให้ Stock น้ําขนาด 

น้ันหรึอ แต่ภูเก็ต น้ําใช้มันน้อยอยู่แล้ว เขาจะซ้ือน้ําเป็นรถน้ําเช้ามา สมมุติว่าผมมี Stock อยู่ 50% ของท่ีใช้จริง แล้วอีก 

50% ท่ีเหลือ คุณลังรถน้ํามา ภายใน 30 นาทีก็มาแล้ว น่ีคือความเป็นจริง" (สถาปนิก 6)

ส่วนกรณีน้ีทางเจ้าหน้าท่ีราชการส่วนท้องถ่ินและส่วนกลางไต้ให้ความเห็นไว้ดังต่อไปน้ี

“เร่ืองกฎหมายกำหนดให้ทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น ผมพูดไว้ต้ังแต่ปี 2539 ซ่ึงเป็นช่วงจะเร่ิม 
ประกาศใช้ มีการเขียนยกร่างข้ึนมา ผมเห็นว่า มันจะมีปัญหาในทางปฏิบ้ติว่าจะทำอย่างไร รูปแบบ วิธีปฏิบัติจะทำอย่าง 
ไร บัดน้ันจนบัดน้ีกระทรวงวิทย์ฯ ยังตอบไม่ไต้ ออกกฎหมายให้ทำ IEE แต่ไม่มีหลักปฏิบัติ ต้ังแต่ปี 2540 จนขณะน้ี 2543 
ก็ยังไม่มี ท่ีผ่านมาทางจังหวัดถามไปทางสำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม (สผ.) ทางน้ันก็ตอบมาให้ใช้เหมือนการ 
ทำ EIA คือตามมาตรา 46 ของพระราชบัญญ้ติส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535

แล้วก็เอา IEE ไปตรวจท่ีกรุงเทพฯ น้ันลมควรหรือ ท้ังประเทศไปรวมท่ีกรุงเทพฯ หมด IEE ของโรงแรม 10 
ห้องต้องไปตรวจท่ีกรุงเทพฯ และต้องจ้างบริษัทท่ีปรึกษา บริษัทท่ีปรึกษาก็คืดค่าทำรายงานค่อนช้างสูง ซ่ึงรูปแบบเช่นน้ี 
ผมว่า เป็นการบ่ันทอนประเทศ แล้วนอกจากน้ี ถ้ามองท้ังภูเก็ต โครงการโรงแรมในภูเก็ต 300 กว่าโรง ประมาณ 50% ติด 
ปัญหาในการขอ IEE และ El A ท้ังน้ันทำให้โครงการล่าช้า” (เจ้าหน้าท่ี 1)

‘'เม่ือกฎหมายส่ิงแวดล้อมประกาศใช้ในปี 2535 ทำให้อาคารชุดต้ังแต่ 80 ห้องข้ึนไป ต้องจัดทำผลกระทบส่ิง 
แวดล้อม กฎหมายฉบับน้ีส่งผลให้ผู้ประกอบการมักจะเล่ียงว่าไม่ต้องทำรายงาน หรือช่องทางไหนท่ีจะช่วยลดต้นทุนไต้ ก็ 
จะหาทางออกทางน้ัน” (เจ้าหน้าท่ี 2)
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"ปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติน้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองส่ิงแวดล้อม หลายรายมาย่ืนเร่ืองโดยยังไม่ได้ทำรายงาน 
ส่ิงแวดล้อมเลย พอทราบค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน ประมาณ 50,000 บาท เจ้าของหลายรายก็มักจะไม่ยอมทำ เน่ือง 
จากไม่มืทุนในส่วนน้ี โครงการโรงแรมท่ีมักไม่ยอมทำรายงานส่ิงแวดล้อมน้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นพวกท่ีมืห้องพักจำนวน
น้อยๆ  เท่าท่ีสังเกต โรงแรมท่ีมืห้องพักต้ังแต่ 30-40 ห้อง จะเร่ิมยอมทำรายงาน เน่ืองจากมืทุนท่ีพอจะทำได้ มีเน้ือท่ีเพียง 
พอ สามารถทำท่ีจอดรถได้ พวกเจ้าของโรงแรมส่วนมากอยากดำเนินการให้ถูกต้อง เพราะเขาจะได้สามารถขายโรงแรม 
ให้ต่าง'ขาติ,ได้” (เจ้าหน้าท่ี 5)

'‘เร่ืองการทำรายงานส่ิงแวดล้อมอาคาร 10 ห้อง อาคารอยู่อาศัยรวมต้ังแต่ 10 ห้องจะต้องทำรายงานส่ิงแวด 
ล้อมเบ้ืองต้น ซ่ึงต้วน้ีมีผลต่อซาวบ้าน เพราะชาวบ้านเขามีอาชีพทำเกสต์เฮาส์ เขามีท่ีดิน เม่ือก่อนทำนา ตอนน้ีทำนาไม่ 
ได้แล้ว มีแต่ท่องเท่ียว ท่ีเหลือไว้ก็มาสร้างบ้าน สร้างหอพัก เพราะฉะน้ันหอพักท่ีเกิน 10 ห้อง จะให้ซาวบ้านไปทำรายงาน 
ส่ิงแวดล้อม ปกติเขาจะทำอยู่ในช่วง 10, 12, 15-20 ห้องตามความสามารถท่ีจะทำได้ มันก็ต้องทำรายงานส่ิงแวดล้อม ก็ 
เป็นการยุ่งยากเหมือนกัน ผมเห็นว่ามาตรฐานตัวน้ีสูงไปนิดหน่ึง น่าจะประมาณ 25-30 ห้องข้ึนไปถึงจะทำรายงานส่ิงแวด 
ล้อม เพราะจริงๆ  แค่ 10 ห้องมันไม่น่าส่งผลกระทบเท่าไร” (เจ้าหน้าท่ี 6)

''สำหรับอาคารประเภทโรงแรม โดยเบ้ืองต้นคุณต้องไปทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อน แล้วมาขอ 
อนุญาตก่อสร้างโรงแรมกับนายทะเบียนประจำจังหวัด คือผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะต้อง
ผ่านก่อนท่ีจะขออนุญาตก่อสร้าง ......  คือ ถ้าพูดตามกฏหมายมันก็ดี ดีมาก แต่ถามว่าทำตามกฏหมายได้ 100% หริอ
เปล่า คำตอบคือ ไม่ แล้วสังคมไทยเป็นสังคมของพรรคพวก เราอะลุ้มอส่วยกันมาก เช่น บางคนขอมา 10 ห้อง แต่พอ 
สร้างจริง  ๆ แอบสร้างอีก 5 ห้อง เราก็ไม่รู้ หริอทำแบบอาคารมาขออนุญาต โดยไม่ต้องทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
บอกว่าไม่ไต้ก้ันห้อง เป็นห้องเอนกประสงค์ท่ัวไป พอถึงเวลาก็ก้ันห้อง มีห้องน้ํา มีแขกมาพัก ก็เป็นอย่างน้ี สังคมไทยเป็น 
อย่างน้ีจริงๆ

ตามประกาศกระทรวงวิทย์ฯ ท่ีกำหนดให้ทำรายงานส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นในอาคารประ๓ ทโรงแรมและ

อาคาร'ชุดต้ังแต่ 10ห้องข้ึนไป ประกาศฉบับน้ีเม่ือประกาศใช้แล้วเกิดปัญหาเยอะผมว่ากฎหมายมันออกออกมาดี แต่วิธี 

การมันยาก ถามคุณว่า ถ้าคุณมีอาคารประ๓ ทน้ี 10 ห้อง ต้องทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น แต่จริง  ๆ ไม่ใช่ 

เบ้ืองต้นหรอก ทำเหมือน EIA น้ันแหละ ซ่ึงต้องไปย่ืนท่ีส่ิงแวดล้อมท่ีกรุงเทพฯ ทำเองไม่ได้ ต้องไปจ้างเขา เสียเงินไปเท่า 

ไร แค่ 10 ห้องน่ีแหละเป็นแลน แล้วเม่ือไรได้ รู้สึกในกะรน มีบางรายติดน้ันติดน่ื ในเซิงธุรกิจมันไม่ทัน เว้นแต่ว่า หน่วย 

งานท่ีย่ืนอยู่ท่ีน่ืเลย ส่งตัวแทนมาดูแลจะดีกว่า แต่น่ืปรากฏว่า ทางส่ิงแวดล้อมก็ไม่ทราบพ้ืนท่ีจริง ดูเฉพาะรายงานใน 

กระดาษ

ในทางปฏิบัติจริงเราก็ให้ไปทำรายงานส่ิงแวดล้อม แต่ท่ีเป็นจริงส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะไม่ค่อยรู้กฎหมาย 
มากนัก เขามาย่ืนขออนุญาตตามพระราชบัญญ่ติควบคุมอาคาร ซ่ึงตามพระราชบัญญัติกำหนดไว้ 45 วัน พอมาย่ึนท่ี 
เทศบาล เทศบาลบอกให้ต้องไปทำรายงานส่ิงแวดล้อมก่อน พอเขาทราบข้ันตอนว่าต้องติดต่อทางกรุงเทพฯ ต้องจ้าง 
บริษ้ท่ทำ กลายเป็นเร่ืองยาก ไม่รู้เม่ือไรจะได้ ต้องข้ึนลงกรุงเทพฯ บางทีธุรกิจก็ใม่ได้ใหญ่โตนักในบางราย สุดท้าย คือ 
เขาก็ทนไม่ไหว เขาก็สร้างเลย" (เจ้าหน้าท่ี 7)

''เร่ือง EIA ที่ทำควบคุม!ม่ได้จริง ทำแล้ว Monitor ไม่ได้เลย มีการก่อสร้างก่อนที่รายงานจะผ่าน แต่โครงการ

ท่ีฝร่ังลงทุนมักทำ IEE และ EIA ก่อนการก่อสร้าง........เท่าที่ฟังมา IEE และ EIA ที่เป็นอยู่ทำเหมือนกัน และตรวจเหมือน

กัน" (เจ้าหน้าที่ 4)
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''ในเร่ืองการจัดทำรายงานผลกระทบสิงแวดล้อม มีเล้าของโครงการมักบ่นร่ืองท่ีทางส่ิงแวดล้อม Comment 
ร่ืองสิอาคาร จ่ึง Comment แล้วทางส่ิงแวดล้อมก็ไม่บอกว่าจะให้ทำอย่างไร

แล้วในความเป็นจริง EIA เล่มท่ีคิกษากับการปฏิปติจริงน้ันไม่ตรงกัน เร่ืองในรายงานก็เป็นเพียงตัวหนังสือ 
ในกระดาษ ส่วนเร่ืองรายงานส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) ท่ีว่าทำเป็นรายงานเบ้ืองต้นก็เพียงพอน้ัน ในความเป็นจริงก็ไม่ 
ใช่ ผมยังสงสัยเลยว่า บริษัทท่ีปรึกษาทำรายงานส่ิงแวดล้อมต่างก็ได้ใบอนุญาตจากส่ิงแวดล้อม แล้วทำไมทำรายงานไม่ 
ผ่าน หรีอผ่านช้า ใช้เวลานาน ทางเล้าของโรงแรมเขาก็รอไม่ไหวหรอก” (เล้าหน้าท่ี 8)

"ในเร่ืองการจัดทำรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นน้ัน ตอนน้ืเกณฑ์,การจัดทำ IEE ฉบับใหม่ส่งเช้า 
บอร์ดคณะรัฐมนตรีแล้ว ผ่านแล้ว และกำลังรอออกเป็นกฤษฎีกา โดยตามประกาศท่ีจะออก รายงานส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 
สามารถทำได้ด้วยคน  ๆเดียวท่ีมีคุณสมปติตามท่ีกำหนด

ลำหรับในส่วนท่ีเราดูแล การทำรายงานในข้ันแบบร่าง เป็นลักษณะแนวคิดตามทฤษฎี ในส่วนของเราไม่มี 
โครงการใดทำรายงานในข้ันตอนน้ี การทำรายงานในช่วงทำแบบก่อสร้าง ตามความเห็นผม ผมซอบ เพราะสามารถแล้ไข 
ตัวอาคารได้หากมีเหตุจำเป็นทางด้านส่ิงแวดล้อม ส่วนการทำรายงานหลังจากแบบเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ก่อสร้าง ก็ยัง OK 
จ่ึงท่ีเป็นอยู่มักจะเป็นกรณีน้ี ส่วนรายงานท่ีส่งมาตอนท่ีอาคารเร่ิมก่อสร้างแล้ว อันน้ีรับไม่ได้ ทางเราจะไม่ตรวจให้เพราะ 
ถือว่าผิดข้ันตอน

ผมยังเห็นว่ารายงานส่ิงแวดล้อมท่ีทำ  ๆกันอยู่ เรามักแล้ไขเฉพาะเร่ืองภูมิสถาปัตยกรรมและสิอาคาร ไม่ค่อย 
มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบอาคารเพ่ีอให้ได้ผลท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ลำหรับเร่ืองช่วงเวลาในการนำเสนอรายงาน 
จะเป็นไปตามพระราฃบัญญ้ติส่ิงแวดล้อมมาตรา 48 วรรคแรก

ปัญหาของโรงแรมในภูเก็ตเก่ียวกับ IEE และ EIA ท่ี,พบมาก็มีเร่ืองรูปแบบอาคาร เร่ืองอ่ึนก็จะเป็นเร่ืองความ 
สูง เร่ืองพ้ืนท่ีเว้นว่าง (Open Space) จ่ึงมักจะน้อยกว่าท่ีกำหนด แล้วก็เร่ืองระบบบำบัดน้ําเสียไม่ค่อยเปิดระบบ ... เร่ือง
น้ําเสียกับระบบระบายน้ํา ชาวบ้านจะร้องเรียนเร่ืองน้ําเสียกันมาก อย่างเช่นปัญหาร้องเรียนล่าสุด เร่ืองโรงแรม ......
ปล่อยน้ีาเสียลงชายหาด เร่ืองอ่ึนก็จะเป็นเร่ืองขยะมูลฝอย ผังเมือง สุนทรียภาพ การจราจร ภูมีสถาปัตย์ การป้องกัน
อัคคิกัย

......  เร่ืองของมาตรฐานปริมาณน้ําใช้ของโรงแรมตามเอกสารในการจัดทำรายงานส่ิงแวดล้อมท่ีกำหนดไว้
750 ลิตร/ห้อง/วัน จ่ึงสถาปนิกบอกว่าเป็นมาตรฐานท่ีค่อนช้างสูงเม่ือเทียบกับของทางวิศวกรสุขาภิบาล มาตรฐานน้ีไม่ได้ 
ประกาศเป็นกฎหมาย แต่เป็นตัวเลขท่ีรวบรวมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จ่ึงการกำหนดเกณฑ์จะเป็นการกำหนด 
จากจุดท่ีเลวร้ายท่ีสุด” (เจ้าหน้าท่ี11)

ส่วนกรณีน้ีทางบริษัทท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้ 
ให้ความเห็นไว้ตังต่อไปน้ี

“IEE และ EIA ท่ีทำไม่แตกต่างกันเลย แรกๆ  เคยทำน้อย  ๆ โดยกรอกตามฟอร์มท่ีได้รับจากทางลำนักงาน 
นโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม (สผ.) แต่ทาง สผ. ก็ให้ทำเพ่ิม

ในการทำเล่มรายงานฯ ปกติทาง Consult จะติดต่อกับทางเจ้าของโครงการเอง ยกเว้นทางเจ้าของโครงการ 
ไม่สันทัด ก็จะให้ติดต่อกับผู้ออกแบบ ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิด มักเป็นเร่ืองการให้ข้อมูลกับ Consult ไม่ครบล้วน, ไม่เพียง 
พอแล้วก็เร่ืองแบบไม่ซัดเจน” (วิศวกร1)
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“สำหรับโครงการขนาดใหญ่ จะทราบอยู่แล้วว่าต้องจัดทำรายงาน EIA แต่สำหรับโครงการขนาดเล็ก มักไม่ 
ทราบว่าต้องทำ IEE ... ในการจัดทำรายงาน IEE และ EIA น้ัน IEE จะหนักไปทางบรรยาย ส่วน EIA ต้องมีข้อมูลและ 
หลักการทางวิชาการมาก ข้อมูลตารางต่าง  ๆจะมากกว่า

สำหรับหัวข้อต่าง  ๆในรายงาน IEE และ EIA เห็นว่าควรทำทุกส่วน แต่มีบางเร่ืองท่ีคุมมากเกินไป เช่น รื่อง 
ระบบบำบัดน้ําเสีย และปริมาณน้ําใช้ จ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีสูงมาก และยังมีเร่ืองของการทำรายงาน IEE เห็นว่า อาคาร 
พวกบ้านพ้กคนงาน, บ้านพักเจ้าหน้าท่ี ไม่น่าจะต้องทำรายงาน IEE

ปัญหาท่ีพบในการจัดทำรายงาน ได้แก่ทาง สผ. ไม่ค่อยมีมาตรฐาน จะ Comment มาหลายรอบ ทำไมไม่ 
มาทีเดียว บางทีส่งคร้ังท่ี 2 ก็ดีกลับ บอกให้แก้ไขเร่ืองน้ี ท้ังท่ีตอนส่งคร้ังแรก เร่ืองน้ีกํเขียนแบบน้ี แต่ไม่ได้ว่าอะไร แล้วกํมี 
ลักษณะท่ีว่า โครงการน้ีถามเร่ืองน้ี แต่อีกโครงการไม่ถาม ท้ังท่ีเป็นเร่ืองเดียวกัน ส่วนอีกเร่ืองคือการท่ีไม่มีการตรวจสอบ 
ภายหลัง (Monitor)

...... โรงแรมประมาณ 50% ไม่ทำตามเล่มรายงาน เพราะถ้าทำตามเล่มรายงาน จะเสียค่าใช้จ่ายท่ีสูง และ
เห็นว่าไม่มีใครมาตรวจสอบภายหลัง แล้วบางทีก็ทำตามเล่มรายงานไม่ได้เพราะก่อสร้างไปก่อนแล้ว,’ (วิศวกร 2)

2. ความหมายของ “แนวชาย&โงทะเล”

ในการกำหนดพ้ืนท่ีควบคุมการก่อสร้างบริเวณชายหาด กฎหมายบางฉบับจะกำหนดจุดเร่ิมต้นของแนวเขต 
พ้ืนท่ีควบคุมท่ี “แนวชายฝังทะเล’, จ่ึงในกรณีน้ีผู้เก่ียวข้องได้ให้ความเห็นไว้ต่าง  ๆ กัน โดยในส่วนของสถาปนิกได้ไห้ความ 
เห็นดังน้ี

’’อีกกรณีท่ีเป็นปัญหา คือการนับจาก Zone น่ีนับจากจุดไหนมันก็เป็นปัญหา ส่ิงแวดล้อมไม่มีความชัดเจน 

ในเร่ืองน้ีมาให้ ท้องถ่ินก็ตีความเอาเอง เร่ืองน้ีหมายถึงเร่ืองแนวชายฝังทะเล ระยะ 50 เมตรท่ีกฎหมาย วัดจากตรงไหน 

น้ํา1ข้ึนสูงสุด ตรงไหน เม่ือไร เดือนไหน ผมว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างน้ัน มันควรจะมี Reference กันมาเลยว่า หาดกะรนให้ 

นับจากตรงนิ จุดนิคือจุดน้ําฃ้ึนสูงสุด เพราะมันมีหลายโรงแรม กลายเป็นอยู่ท่ีข้าราชการท้องถ่ินตีความ ทำให้เกิดความไม่

ความชัดเจน......ผมทำโรงแรม South Sea ท่ีหาดกะรน เราต้องการวัดจริง  ๆ ว่า เราอยู่ใน Zone ไหน ผมจะวัดน้ําฃ้ึนสูง
สุดได้ท่ีไหน คนหน่ึงบอก หัวสะพาน อีกคนบอกไม่ใช่ แต่ไม่ได้ไห้คำตอบชัดเจน แล้วอย่างน้ันจะมีมาตรฐานอะไร ผมจะ 
วัดมาจากไหนได้" (สถาปนิก 2)

'’กรณี,น้ีท่ี,พบ เขาวัดจากยอดหญ้า มีโครงการหน่ึงผมให้ช่างเอกซน sutvey ท่ีมาให้ และวัดมาให้ 50 เมตร
เจ้าหน้าท่ีไม่เอา เจ้าหน้าท่ีจะยึดถือเอายอดหญ้าของเขา ......  แล้วแนวยอดหญ้ากับแนวท่ีวัดได้ต่างกันเยอะคือ 10 กว่า
เมตร ......  แล้วเร่ืองแบบนก็มีอีก คือก่อนทำโครงการ เราไปคุยกับอบต.ถามข้อมูลเร่ืองแนวชายฝังท่ีทางอบต.น้ีใข้ ทาง
อบต. ก็มี,หนังสีอรับรองออกมา เราก็ออกแบบไปตามน้ัน พอถึงตอนขออนุญาต เจ้าหน้าท่ีคนท่ีเคยรับรองออกไปแล้ว แล้ว 
เจ้าหน้าท่ีคนใหม่ท่ีมาแทนก็ไม่ยอมตามแนวท่ีเราใช้ มันอยู่ท่ีเจ้าหน้าท่ีเลยเร่ืองดีความ

......  ของผังเมืองจะกำหนดจากก่ึงกลางถนน แต่ซองกระทรวงวิทย์จะกำหนดจากแนวชายฝัง กฎกระทรวง
ฉบับท่ี 15 เร่ิมจากก่ึงกลางถนน ฉบับท่ี 20 จากแนวชายฝังทะเล กำหนดเป็นชายฝังทะเลมีปัญหาท้ังน้ันครับ ผมเคยถาม 
นิติกรของกรมเจ้าท่า เขายังไม่สามารถตอบได้เลย ว่าชายฝังทะเลน้ีหมายถึงอะไร หมายถึงต้องการเป็นนิยาม เป็นลาย 
ลักษณ์อักษรครับ คือกรมเจ้าท่าจะมีอำนาจหน้าท่ีท่ีเขาควบคุมได้นับจากแนวไหน เขาก็ตอบผมไม่ได้ ไม่รู้ว่าท่ีผมถามจะ 
เป็นช้ันผู้น้อยเกินไปหรีอเปล่า
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กรณีน้ีคือผมมีปัญหากับอบต. เร่ืองน้ีท่ีเขานับยอดหญ้า ผมก็ทะเลาะกับเขา สุดท้ายเขาก็บอกว่าคุณไปหา 

กรมเจ้าท่า หรือกรมอุทกศาสตร์ให้เขารับรองสิ คือแทนท่ีทางราซการออกกฎหมายมา พอมีปัญหาก็ควรรับรองออกมา แต่ 

น่ีกลับผลักดันให้เอกซน บอกว่าคุณไปหาคำตอบมาให้ผม แล้วคำว่า “ยอดหญ้า” เป็นกฎหมายข้อไหน ก็ไม่มีอีก คือการ 

ทะเลาะกันแบบน้ี แล้วเขาถืออำนาจอยู่ ผมเป็นผู้ประกอบการ ผมอยากเปิดโรงแรมเร็วๆ คือถ้าผมเดินเร่ืองถืงท่ีสุด ถึงฎีกา 

ถึงศาล ถึงกฤษฎีกามันก็ได้ แต่ได้อะไร เสียเวลาเปล่า” (สถาปนิก 4)

“ปัญหาอีกข้อก็คือ การคิดหาระดับน้ําข้ึนสูงสุด เอาระดับไหน จากตรงไหน เคยเจอท่ีกะรนตีความมาว่า ก็ให้ 
วัดจากแนวท่ีผักบุ้งทะเลข้ึนได้ ถ้าตรงไหนข้ึนได้แสดงว่าน้ําข้ึนตรงน้ัน อันน้ีเจ้าหน่ึง แต่เคยเห็นหาดกะตะหรือเปล่า ตัว
ชายหาดจริง  ๆลึกมากเลย ลึกประมาณ 40 -  50 เมตร ถ้าเราไปคิดจากตรงน้ัน ก็ไม่มีท่ีใครอยู่ในบริเวณท่ี 1 อยู่แล้ว ......
ถ้าเป็นแถวกะรนจะเจอแนวผักบุ้งทะเล คือผมเคยเจอแบบน้ี แล้วก็ถ้าท่ีป่าตอง บางคนก็บอกให้นับจากต้นถนนทวีวงคํ’เข้า 
มา แต่ในกฎหมายบอกว่าแนวชายฝังทะเล น้ันมันคือตรงไหน’' (สถาปนิก 5)

“ผมว่ากรณีน้ีแถ้ไม่ได้หรอกว่าวัดจากตรงไหน คนเขียนเขาก็คงจนปัญญา ท่ีเป็นอยู่ ถ้าตามจริงต้องนับจาก 
น้ําข้ึนสูงสุด แล้วก็ถอยมาเท่าไรก็ว่ากันไป ... ท่ีเป็นอยู่ข้ึนกับเจ้าหน้าท่ี อย่างตลับเมตรหย่อนหน่อย วัดเป็นเต้นทะแยงมูม 
ก็คนละเร่ืองแล้ว มันอยู่ท่ีเทคนิคแล้ว แต่ถ้ามองในแง่ภาพรวมแล้วผมว่าตี สร้างไม่ได้ก็ช่างคุณ ผมยอม เพราะเราก็ต้อง 
มองภาพรวมของทางจ้งหวัดด้วย เราก็ไม่ว่ากัน" (สถาปนิก 6)

ส่วนกรณีน้ีทางเจ้าหน้าท่ีราชการล่วนท้องถ่ินและล่วนกลางได้ให้ความเห็นไว้ดังต่อไปน้ี

"เร่ืองการกำหนดระยะร่นจากแนวชายฝังทะเล แล้วชายฝังตรงไหน วัดก็ไม่เหมือนกันพูดกันก็ไม่เข้าใจ เร่ือง 
น้ีมีปัญหาเถียงกันไม่จบ ซ่ึงโดยสเปแล้วจะต้องให้ท้องถ่ินช้ี ให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินพิจารณาว่าออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ได้ 
ไหม ในฐานะท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนท่ี เพราะผมบอกไม่ได้ แต่ละวันน้ําทะเลข้ึนลงไม่เท่ากัน ผมก็บอกไม่ได้ว่าจุดไหนเป็นน้ํา 
ทะเลข้ึนสูงสุด" (เจ้าหน้าท่ี1)

“คำว่า “ชายฝังทะเล" ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 20 หมายถึง ระดับน้ําข้ึนสูงสุดตรงน้ันก็ต้องดู  ๆ เอาว่าตรง 
ไหนชายทะเล จริงๆ  ก็ใช้'น้ํา1ข้ึนสูงสุด ท่ีพิจารณากันก็คือ พ้ืนท่ๆี  เป็นทรายท่ีไม่มีหญ้าข้ึนปกคลุม นับจากตรงน้ัน ...ย ิ่ง  
กำหนดว่าจากกลางถนนน่ีเป็นข้อมูลท่ีชัดเจนมาก ดีกว่าใช้คำว่า "ชายฝังทะเล" อีก แต่ท่ีเขาเขียนว่า ชายฝังทะเล เพราะ 
บางบริเวณไม่มีถนนให้อ้างอิง หรือถนนอยู่กัดเข้าไปอีกไกล ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 20 จึงใช้คำว่า ชายฝังทะเล" (เจ้าหน้า 
ท่ี 3)

“เร่ืองระยะร่น ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 15 ให้วัดจากดูนย์กลางถนนเข้ามา 15 เมตร แต่กระทรวงวีทย์ฯ วัดจาก 
แนวชายฝังทะเล แตกต่างกันไม่มาก เพราะระยะท่ีได้มันน่าจะตกใกล้เคียงกัน อาจจะผิดบ้างนิดหน่อย แต่เจ้าหน้าท่ีเราก็ 
อยากยึดไปแนวหน่ึง ไม่อย่างน้ันมันลับสนมันช้อนกันอยู่หน่อย โดยท่ีเป็นอยู่ใช้ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 15 แต่มีบางช่วงท่ี 
มันชัดๆ  เลย คือแถวสะพาน Coral Beach ตามกฎหมายบอกชายฝังทะเล แต่ตรงน้ันไม่มีหาดเพราะเป็นเข่ือน แล้วน้ํา 
ทะเลข้ึนถึง เราก็วัดตรงน้ันเข้ามา มันกินเข้าไปเยอะเลย โซนมันช้อนกันอยู่

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 15 วัดเข้ามา 15 เมตร จากก่ึงกลางถนนเป็นบริเวณท่ี 1 กัดไป 150 เมตร เป็น 
บริเวณท่ี 3 สูงได้ 12 เมตร ท่ีว่าง 50% ทีน้ี'อ่าวป่าตองมันมีสองด้านคือ ด้านหน่ึงไม่มีหาด จะเป็นทางเดิน แล้วมีเข่ือน พอ 
วัดจากชายฝังทะเลเราก็ต้องยึดตรงน้ีเพราะน้ําข้ึนถึง ฝังทะเลคือส่วนท่ีมันเซาะตล่ิง ส่วนท่ีมันหัก เป็นท่ีลาด มีต้นไม้ มี 
หญ้าข้ึน แล้วมันจะหัก ส่วนท่ีหักคือหาด ทีน่ึเราไม่รู้จะเอาฝังไหน ปกติน้ําจะเชาะข้ึนมาถึงถนน เลยต้องทำเข่ือนดักไว้ ดัง
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น้ัน ถ้าจะเอาฝังก็ต้องวัดท่ีขอบเข่ือน จากตรงนันวัดเข้ามา 50 เมตร มันจะกินเข้ามาถึงบริเวณท่ี 3 ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 

15 สิทธ๋ึตรงน้ีเดิมสร้างได้ 12 เมตร ก็กลายเป็นสร้างได้ 6 เมตร หายไป 6 เมตร แต่ในช่วงกลาง  ๆ ยังมีหาดอยู่ก็ยังใช้แนว 

เดิม มีหัวกับท้ายท่ีเทียนหน่อยหน่ึง ชาวบ้านเสียสิทธ๋ึเยอะเลยตรงนัน แทนทีสร้างได้ 12 เมตร กลายเป็น 6 เมตร ปัญหา 

มันก็มีข้ึนเพราะกฎหมายไม่ล้อตามกัน คือกฎหมายท่ีออกมาแต่ละหน่วยงานไม่ยึดเกณฑ์เดียวกันว่าจะร่นเข้าไป หรือจะ 

เอาอะไร มันไม่มีตัวไหนยึดเป็นแม่บท สักตัวหน่ึง แล้วท่ีเหลือก็ล้อตามให้สอดคล้องกัน พอต่างคนต่างออกมา ปัจจุบันมัน 

ก็ลำบากใจ เพราะมันตีกัน” (เจ้าหน้าท่ี 6)

"อช่างเช่น ในเร่ืองระยะร่นจากแนวขายฝังทะเล กรณน้ีปัญหาท่ีพบท่ีเคยคุย ผู้ประกอบการจะให้สถาปนิก
และวิศวกรออกแบบโรงแรม พอทำแบบเรียบร้อยก็นำมาย่ืนให้กับทางเรา แล้วไปบอกกับเจ้าของโรงแรมว่าคืกษา
กฎหมายหมดแล้ว ก่อสร้างได้ แต่พอเร่ืองระยะร่น50 เมตร คำถามคือ เขาวัดจากไหน ใครเป็นคนวัด คำตอบคือ เขาต้อง 
ไปถามเทศบาล เราจะรู้ว่าวัดอย่างไร แต่เขาไม่มาถาม เขาวัดเอาเอง ทีนีอย่าลืม'ว่า ชายหาดกะรนมันกว้าง เพราะฉะนัน 
ข้อมูลก็จะไม่ตรงกัน ดังน้ันคนท่ีจะวัดต้องเป็นเจ้าหน้าท่ี ถ้าเป็นเช่นน้ีปัญหาก็จะหมดไป

สำหรับของกะรน เราจะมีขอบสันทรายอยู่ โดยวัดจากก่ึงกลางสันทราย นอกจากแนวสันทรายตลอดหาด 
แล้ว ยังมีแนวถนนด้านหน้าหาดอยู่อีกช้ัน ในแต่ละบริเวณของหาด เม่ือวัดเข้ามา 50 เมตรตามระยะของบริเวณท่ี 1 แนว 
ท่ีได้อาจไม่ตรงกัน แต่โดยรวมจะไม่เกินถนน” (เจ้าหน้าท่ี 7)

"ระยะร่นรอบเกาะจากแนวชายฝังทะเล ในบริเวณโขดหินไม่รู้จะวัดอย่างไร ทางเราก็ไม่มีเคร่ืองมือ สุดท้ายก็ 
ต้องให้ทางจังหวัดจัดการ ปัญหาน้ีมีมาประมาณ1-2ปีแล้ว” (เจ้าหน้าท่ี8)

“ถ้าเราทำเองไม่มีปัญหา เพราะเราเป็นคนกำหนด เป็นคนวัดเอง แต่ก็มีปัญหาอยู่เร่ืองเดียวคือ ถ้าพูดถึง 
ระยะร่นจากแนวชายฝังทะเล คำว่า ชายฝังทะเล จนบัดน้ีกำหนดจุดยืนยันไม่ได้แน่นอน มันไม่มืหสักไปซีดไว้ว่าจากตรงน้ี 
วัดเข้าไป 50 เมตร

ตามท่ีหนังสือตีความมาคือให้เราวัดจากแนวก่ึงกลางระหว่างน้ําฃ้ึนสูงสุดและต่ําสุด แต่ตามท่ีทางเทศบาล 
กะรนใช้ตอนนิ เราใช้แนวสูงสุดของน้ําและแนวชายฝังท่ีมืหญ้าข้ึน ก็คือปลอดภัยข้ึนมากว่ากฎหมายอีก แต่ปัญหาก็มือีก 
เพราะทะเลมันเปล่ียนแปลงเร่ือย  ๆ ผมเคยอยู่ท่ีอำ๓ อกลาง วัดท่ีหน้าโรงแรมเชอราตันและโรงแรมดุสิตลากูน่า ผมวัด
ได้เกือบ 100 เมตร หลังจากน้ัน 5 ปี ระยะน้ีมันร่นมาถึงหน้าโรงแรมเลย ท่ีวัดไว้หายหมด น่ึคือการเปล่ียนแปลงของธรรม 
ชาติ แล้วมันไปงอกท่ีอ่ีนนะ บางทีงอกเป็น 100 เมตรเหมือนกัน มันก็แทนกัน แล้วไม่รู้ก่ีรอบถึงจะกลับมาใหม่

ตรงน้ีปัญหายังมีอยู่ เพราะถ้าพูดตามกฎหมาย เอาแนวชายฝังทะเล แต่แนวชายฝังทะเลในแต่ละปี แต่ละ 
คร้ังน้ันไม่เหมือนกัน เช่น ถ้าปีน้ีมืพายุ มันจะกัดแนวชายหาดเข้ามาพังหมด แต่พอหน้าปกติธรรมดาหญ้ามันก็งอกยาวข้ึน 
ใหม่เพราะน้ําข้ึนไม่ถึง คือท่ีหญ้าข้ึนคือท่ีน้ําข้ึนไม่ถึง ถ้าน้ําข้ึนถึง หญ้าจะตาย ตอนน้ีท่ีเราใช้อยู่คือวัดจากแนวสันทรายท่ี 
หญ้าข้ึน

......  บริเวณ 1 ท่ีวัด 50 เมตรจากแนวชายฝัง อันน้ีต้องไปยิงหน้างานเลย มันไม่แน่นอนว่าจะข้ามแนวถนน
มาหรือไม่ แต่บริเวณหน้าหาดกะรน แนวสันทรายจะยาว ระยะ 50 เมตรแรกจะอยู่หลังถนนหมดเลย แค่สะพานไม้ท่ีทำให้ 
เขาเดินก็ 46 เมตรแล้ว เพราะฉะน้ันบริเวณท่ีจะสร้างอาคารคือบริเวณท่ี 2, 3 ท้ังหมด" (เจ้าหน้าท่ี 9)

“เร่ืองแนวชายฝังทะเล เร่ืองน้ีจริงๆ  ก็เป็นปัญหาในทางปฎิบ้ติ ตามหลักแล้วจะต้องลงในรายละเอียดว่า ให้ 
ท้องถ่ินแต่ละแห่งทำเอง ก็จะเกิดปัญหาตามอีกว่า แต่ละท้องท่ีกำหนดไม่เหมือนกัน
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ในเร่ืองน้ีจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน ทางกรมโยธาธิการเคยมีการประจุมร่ืองน้ีอยู่หลายคร้ัง

แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ บางคนก็บอกว่าควรยึดแนวน้ีาทะเลข้ึนสูงสุด บางคนก็บอกควรยึดแนวระดับน้ําทะเลปานกลาง 

พอเอาเป็นแนวน้ําทะเลข้ึนสูงสุด ก็มีปัญหา กำหนดเป็นแนวซายฝังทะเล กรณีท่ีเป็นชายหาดชายทะเลยังพอจะหาได้ แต่ 

กรณีเป็นป่าชายเลนหรือหน้าผา ทางเราก็ไม่รู้จะระบุอย่างไร ... ทางเราเคยคิดแก้ปัญหา แต่ยังคิดไม่ออก เราก็คล้ายๆ 

ออกไปในแนวทางว่า อ้นน้ีเป็นข้อปัญหาในทางปฏิป่ติ ซ่ึงส่วนท้องถ่ินเองอาจจะต้องใช้ดุลยพินิจไปกำหนดเอาว่า ชายฝัง 

คุณควรจะอยู่ตรงไหน ... ซ่ึงจริง  ๆ แล้วถามว่า เราสามารถกำหนดลงไปเลยได้ไหม ผมว่าน่าจะไต้ แต่ว่าการกำหนดตรงน้ี 

เราอาจจะต้องทำในลักษณะท่ีมีแนวอ้างอิง คือ ไปวางหมุดเอาไว้ว่าเราจะเอาแนวน้ีวัดข้ึนมา คือต้องลงไปในรายละเอียด 

ตรงน้ัน

นอกจากน้ี เท่าท่ีจำไต้เขาบอกว่า ระดับน้ําทะเลปานกลาง มันติดปัญหาอะไรก็ไม่รู้ลักอย่าง คือ ติดปัญหาใน 
การตีความตามกฏหมายว่าอะไรคือระดับน้ําทะเลปานกลาง (MSL) เขาบอกว่า สภาพของชายฝังทะเลจะเปล่ียนแปลงอยู่ 
ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันแนวระดับน้ําทะเลปานกลางก็จะเปล่ียนอาณาเขตไปเร่ือย มันก็เลยยากท่ีจะกำหนดตายต้วลงไป
......  ทางออกของเขาก็คือว่า ให้เป็นดุลยพินิจของท้องถ่ินไป คือในดัวของกฎหมาย เราเขียนว่าชายฝังทะเล อ้นน้ันเรา
กำหนดไว้เป็นกรอบกว้าง  ๆ ทีน้ีทางท้องถ่ินเองน่ีเขาสามารถกำหนดรายละเอียดลงไปได้อีกว่า ชายฝังทะเลของเขาคือ 
ระยะจากตรงน้ี ตามหมุด เขาก็สามารถไปออกกฎหมายของเขากำหนดชัดเจนลงไปเลยก็ได้ แต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีใครทำ” 
(เจ้าหน้าท่ี 10)

‘'เร่ืองแนวชายฝังทะเล ทางเราไม่ใช่ผู้สรุปนะ ต้องเป็นหน่วยงานท้องถ่ิน แล้วแต่ว่าทางท้องถ่ินเขาจะกำหนด 
เป็นแนวไหนก็ให้ทางท้องถ่ินเขาทำหนังสือแจ้งเรามา แต่จริงๆ  แนวระดับท่ีใช้ในบริเวณท่ี 1, 2, 3 จะเป็นระดับน้ําทะเลสูง 
สุด ส่วนในบริเวณ 6 และ 7 จะใช้ระดับน้ัาทะเลปานกลาง ซ่ึงค่าระดับเหล่าน้ีทางศาลากลางเขาก็มีหมุดอ้างอิงอยู่แล้ว 
เพียงแต่ต้องถ่ายระดับอ้างอิงไปยังบริเวณต่าง  ๆ ของเกาะ แต่จนบัดน้ียังไม่ได้ทำกัน ท้ังท่ีตอนประชุมก่อนออกประกาศ 
ทางจังหวัดก็แจ้งว่าสามารถทำได้ ... ปัญหาท่ีผ่า,นมาในเร่ืองน้ี สำหรับโรงแรม ถ้าเป็น EIA จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะส่วน 
มากโรงแรมพวกน้ีมักจะอยู่ในบริเวณท่ี 2 และ 3 ส่วนปัญหาท่ีมีมักจะอยู่ในบริเวณท่ี 1 ซ่ึงจะเป็นกรณีของ IEE ซ่ึงเป็นโรง 
แรมขนาด 40-50 ห้อง" (เจ้าหน้าท่ี 11 )

ส่วนกรณีนิทางบริษัทท่ีปรกษาด้านส่ิงแวดล้อม ผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้ 
ให้ความเห็นไว้ดังต่อไปน้ี

“ในเร่ืองระดับน้ําทะเลข้ึนสูงสุดของสผ. จะอิงจากกรมเจ้าท่า ซ่ึงจะกำหนดเป็นน้ําข้ึนสูงสุดในระดับปกติ ซ่ึง 
จะนับจาก +2.50 เมตรของกรมอุทกศาสตร์ และของภูเก็ตจะใช้ถ่ายระดับจากบ้านอ่าวปิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย 
นับเป็น +0.00 ของกรมอุทกศาสตร์ จากน้ันถ้าเทียบว่า ระดับแนวชายฝังทะเล เท่ากับระดับน้ําข้ึนสูงสุด แล้วระดับน้ํา 
ทะเลข้ึนสูงสุดก็มาจากระดับน้ําทะเลปานกลางบวกไปอีก2.50 เมตร ซ่ึงตัวเลข2.50เมตรมาจากกรมแผนท่ีทหาร

หมุดของกรมอุทกศาสตร์จะมีท่ีศาลากลาง ซ่ึงจะต้องถ่ายระดับมา หรือจะถ่ายระดับจากถนนมาก็ได้ เน่ือง 
จากเวลาทำถนนก็ต้องอ้างอิงจากศาลากลาง หรืออีกวิธีคือ ถามจากชาวบ้านหรือดูแนวท่ีต้นไม้ข้ึน พวกแนวสนทะเล หรือ 
แนวผักบุ้งทะเล” (วิศวกร1)

“กรณีเร่ืองระดับน้ําทะเลสูงสุดของแนวชายฝังทะเล ทางเราจะตรวจสอบจากแผนท่ีทหาร" (วิศวกร 2)
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3. การวิดความสูง'อาคาร

"เร่ืองความสูง ความไม่ชัดเจนของห้องใต้ดิน มันเห็นชัดว่า คุณไม่ได้บอกว่าห้องใต้ดินมันต้องเป็นอย่างไร 

ผมก็ใส่ห้องใต้ดินลงไป เจ้าหน้าท่ีบางคนก็บอก นับต้ังแต่พ้ืนช้ันใต้ดินข้ึนมา คือกฎหมายมันไม่ชัดเจน เจ้าหน้าท่ีบางคนก็ 

ให้ อนุโลมให้ได้ ห้องใต้ดินก็ค ือ ช้ันใต้ดิน แค่นับต้ังแต่ดินถมหรือดินเดิมน้ีมันก็ไม่ชัดเจนแล้ว

..... มันอยู่ท่ีเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินมีอีกเร่ืองหน่ึงผมทำอาคารแบบน้ีไล่ตาม Slope นับจากตรงนี้12 เมตรผ่าน

ไหม อาคารข้างหน้าตรงน้ีไม่ถึง น้ีต่ําลงไป ตรงน้ีต่ําลงไปอีก เอาระยะตรงไหน 12 เมตร แค่อย่างน้ี กฎหมายยังบอกไม่ได้ 

ชัดเจนเลยว่าตรงไหนถูกต้อง ท่ีเป็นอยู่ก็ต้องแล้วแต่เจ้าหน้าท่ี" (สถาปนิก 2)

“กรณีความสูงของอาคาร ในกฎหมายควบคุมอาคารวัดจากระดับพ้ืนดินถึงยอดอาคาร ถ้าห้องใต้ดินน้ีไม่นับ 

แต่ท่ีกะรนนับ นับต้ังแต่พ้ืนอาคารช้ันล่างสุดถึงยอดอาคาร แต่กรณีน้ีป่าตองไม่นับอย่างน้ีซ่ึงตรงน้ีความชัดเจนของ

กฎหมายไม่มี" (สถาปนิก 3)

“ปัญหาเร่ืองการวัดความสูงอาคารน้ันมีเหมือนกัน คือไม่รู้วัดจากตรงไหน อย่างท่ีบนเขา บอกว่าอาคารสูงได้ 

ไม่เกิน 8 เมตร วัดจากตรงไหน 8 เมตร บางคนเอาระดับถนนหน้าโครงการ บางคนเอาระดับดิน บางคนเอาระดับถนนหลัง 

โครงการ..... คือในเร่ืองความสูง มันทำให้มาจำกัดในเร่ืองการออกแบบ ก็เป็นปัญหา” (สถาปนิก 5)

"ผมเคยมีกรณีหน่ึง ในเร่ืองความสูง กำหนดห้ามสร้างสูงเกิน 8 เมตร ผมทำบ้านเป็น 4 ช้ันเล่นระดับ คือตัด 

ตาม Contour ทางท้องถ่ินเขาบอกว่า เกิน 2 ช้ัน เพราะ 8 เมตรน่ึคือเขาให้สร้างแค่ 2 ช้ัน ผมงงเลย แล้วเราจะไปทะเลาะ 

กับเจ้าหน้าท่ี ก็ไม่ใช่เร่ือง ดีไม่ดีมันข้ึนบัญชีดำ คือด้วยความท่ีเขาเองก็ไม่ชัดเจน เราก็ไม่ชัดเจน” (สถาปนิก 6)

ส่วนกรณีน้ีทางเจ้าหน้าท่ีราชการส่วนท้องถ่ินและส่วนกลางได้ให้ความเห็นไว้ดังต่อไปน้ี

"อีกกรณีก็คือ การกำหนดความสูง 12 และ 16 เมตร เดิมกฎหมายระบุว่า ความสูงวัดจากฐานดินเดิม ถาม 
ว่า ผมชุดดินลงไปทำชันใต้ดิน ทำได้ใหม ความสูงน้ีวัดจากไหน ดินเดิมท่ีชุดหรือดินเดิมท่ียังไม่ชุด มีการถกเถียงกันเยอะ 
ต่อมาประกาศกระทรวงวิทย์ฯ ปี 2540 บอกว่า ให้วัดจากชันแรกของอาคาร ไม่ว่าจะสร้างอย่างไรรวมท้ังลงใต้ดิน ผมก็ยัง 
ไม่แน่ใจว่าวิธีนิถูกหรือไม่ ซ่ึงประเด็นน้ีก็มีผลกระทบต่อโครงการในภูเก็ตมาก ซ่ึงน่ึก็เป็นปัญหาในทางปฏิบ้ติ เป็นปัญหา
ทางด้านเทคนิค แต่ถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพียงแต่คนปฏิบัติน้ันไม่ปฏิบ้ติตามกฎหมาย .....  มีบาง

โครงการเขามีหลายเฟส สร้างไปก่อนบางส่วน ทางส่ิงแวดล้อมท่ีกรุงเทพฯ ก็แจ้งว่าสร้างไปแล้วไม่ตรวจ พอดูในราย 

ละเอียดก็บอกว่า สร้างอาคารสูง 16 เมตรในบริเวณควบคุมให้สูงได้ 12 เมตร ทางโรงแรมแจ้งว่า วัดจากระดับพ้ืนดินได้ 

12 เมตร ทางส่ิงแวดล้อมก็บอกว่า วัดจากระดับพ้ืนอาคารล่างสุด สุดท้ายทางส่ิงแวดล้อมก็ไม่รับตรวจรายงาน และทาง 

โครงการก็ดำเนินการก่อสร้างต่อไป เพราะเขาเซ็นสัญญารับลูกทัวร์ไปแล้ว

ผมกลุ้มใจจริงๆ เวลากระทรวงวิทย์ฯ กับกรมโยธาธีการมาคุยกัน แล้วคุยกันไม่จบ ต่างคนต่างมีอำนาจ สุด 

ท้ายถามว่าใครตัดสิน ก็คงต้องเป็นสำนักกฤษฎีกา ผมเห็นว่าเร่ืองอย่างน้ีต้องมีการดีความ “จากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสร้าง” 

เขียนแล้วอ่านเข้าใจยาก ไม่เข้าใจ" (เจ้าหน้าท่ี 1)

ก ฎ ห ม า ย ท ี่เ ก ี่ย ว ข ้อ ง ใ น เร ี่อ ง ก า ร ค ว บ ค ุม ค ว า ม ส ูง อ า ค า ร  ม ีก า ร บ ้ญ ญ ้ต ิข ึ้น จ า ก ร า ช ก า ร  2  ห น ่ว ย ง า น ไ ด ้แ ก ่ ก ร ม

โ ย ธ า ธ ิก า ร  แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ว ิท ย า ศ า ส ต ร ์ฯ  จ า ก ก า ร ส ัม ภ า ษ ณ ์พ บ ว ่า ใ น เ ร ื่อ ง ก า ร ว ัด ค ว า ม ส ูง อ า ค า ร  บ ุค ค ล ผ ู้เ ก ี่ย ว ข ้อ ง ไ ด ้ใ ห ้

ค ว า ม เห ็น ต ่า ง ๆ  ก ัน  โ ด ย ใ น ส ่ว น ข อ ง ส ถ า ป น ิก ไ ด ้ใ ห ้ค ว า ม เห ็น ด ัง น ี้
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"กรณี'น้ีมีโรงแรมแถวกะรน เขาสอบถามมาว่า กระทรวงว ิทย ์ฯ เขาไม่ได้วัดแบบน้ี เขาวัดจากระดับท่ีก่อสร้าง 

คือ ถ้าโรงแรมเขาก่อสร้างช้ันใต้ดินลงไป ตามกฏกระทรวงเราจะไม่พูดถึงช้ันใต้ดิน เราถือว่าค่าตรงน้ันเป็นลบ แต่ของ 

กระทรวงวิทย์ฯ เขาจะเร่ิมวัดจากช้ันใต้ดินข้ึนมา เราก็ไม่ได้เข้าข้างผู้ประกอบการ แต่เราดูตามความเป็นจริง" (เจ้าหน้า

ท่ี 3)

“ .....  ให้วัดจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนสูงสุดของอาคาร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเราก็วัดอย่างน้ี ใข้หลักเกณฑ์น้ีวัด ก็มี

บางคนเขาวัดกันว่า วัดจากพ้ืนดินถึงส่วนสูงสุดของหลังคา แต่บางอาคารมีบางส่วนอยู่ใต้ดิน ช่างบางคนเขาก็วัดจากใต้ 

ดิน เขาบอกว่าวัดจากระดับพ้ืนดินภายในท่ีก่อสร้าง ก็ดูเจตนารมณ์ของกฎหมายอีกทีว่ากฏหมายท่ีออกมาต้องการ

บังคับควบคุมในเร่ืองทัศนียภาพภายนอก สิงท่ีอยู่ใต้ดินคงไม่เห็นอยู่แล้ว คือนับส่วนท่ีงอกออกมาจากดินว่าจะบดบังส่วน 

ด้านหลังแค่ไหน สร้างข้ึนมาแล้วน่าเกลียดแค่ไหน

.....  ลักษณะอาคารบนท่ีลาดชัน เราจะวัดความสูงด้านหน้าก็วัดตรงน้ี ด้านข้างก็วัดไล่ข้ึนไปเร่ือย อย่าให้

เกินก็แล้วกัน แต่ของทางกะรนเขาวัดจากพ้ืนดินด้านหน้าทีเดียว และวัดจากใต้ดินด้วย ถ้ารูปตัดจะเห็นเลย เขาก็บอก 

จากระดับดินต่ําสุดในรูปตัด

ถ้าอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 15 ส่วนมากมันอยู่บนท่ีราบ มันวัดไม่ยาก แต่ถ้าอาคารท่ีอยู่บนเขามันก็มี 

ปัญหาหน่อย พอดียังไม่มีการฟ้องร้องเกิดข้ึนไง ถ้ามีการฟ้องร้องเกิดข้ึนจะเป็นบรรทัดฐานในการช้ีขาดว่าจะวัดอย่างไร” 

(เจ้าหน้าท่ี 6)

"ประเด็นนีก็เป็นปัญหา ทางผมก็งง แต่เขาก็ต่างคนต่างยึด ควบคุมอาคารก็ว่าไปอย่าง ส่ิงแวดล้อมก็ว่าไป 

อย่าง แต่จริง  ๆ น่า'จะเช่ือ'ท้องถ่ิน จะได้เหมือนๆ กันในแต่ละท้องถ่ิน กรณีน้ีทางกะรนก็ต้องดูจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นจริง วัด 

จากแนวท่ีดิน จากจุดท่ีคุณสร้างข้ึนไป แต่บางทีมีการปรับแต่งพ้ืนท่ี มีความลาดชัน พวกน้ีมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ี 

มีความลาดชัน พอสร้างอาคารเกาะข้ึนมาตามความลาดชัน มันจะวัดรวมหรือวัดแยก แต่ท่ีถูกต้องตามจุดประสงค์ของ 

กฎหมายก็คือ วัดรวมทีเดียว ทางเทศบาลเราอนุญาตโดยวัดรวมทีเดียว ยุ่งนะ พออย่างน้ีบางที พออาคารสูงถึงกำหนด 

เช่น 12 เมตร เขาก็ปิดโครงการ แล้วก็เอาท่ีไปแบ่งเป็นแปลงใหม่ แล้วก็ทำอีก 12 เมตร ถามว่าถูกไหม ก็ถูก สามารถทำ 

ได้" (เจ้าหน้าท่ี 7)

"เดิมระดับความสูงของอาคารนับจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนสูงสุดของอาคารคือวัดจากระดับพ้ืนดินท่ีร่ิม แต่ 
ตามประกาศปี 2540 ของกระทรวงวิทย์ฯ ให้นับจากพ้ืนดินท่ีก่อสร้างถึงส่วนสูงสุดของอาคาร ข้อแตกต่างคือ ของเก่าให้ 
นับจากระดับพ้ืนดินเดิม คุณขุดลงไปเขาไม่นับ แต่ถ้าของใหม่ปี 2540 ในกรณีท่ีคุณขุดลงไปข้างล่าง เขานับต้ังแต่ท่ีคุณ 
สร้างข้างล่างเป็นระดับพ้ืนดินท่ีก่อสร้าง ตรงน้ีเขาออกมาเพ่ีอหลบสถาปนิก แต่ก่อนน้ีกรณีท่ีเป็นเนินเขา สถาปนิกเขาออก 
แบบ เขาจะฃีดเล้นระดับดินข้ึนมาแล้วก็ขุดลงล่าง แต่จริงๆ  เขาปรับดินพอมาดูด้วยสายตามันก็เกิน แต่พอมาดูเล้น 
Contour ในแบบมันไม่เกิน มันมีแนวอยู่ ตามประกาศกระทรวงวิทย์ฯปี 2535 ยังทำได้ ลักษณะน้ีสถาปนิกเอาไปใช้เยอะ 
กดอาคารลงไปแบบนิพอสร้างมาแล้วบางอาคารจะสูงเกิน 12 เมตร แต่ส่วนเกินมันอยู่ใต้ดิน เขาไม่นับ สำหรับของใหม่ท่ี 
ออกมาเขาแก้ตรงนิ ปัญหาคือบางคนยังใช้แบบเดิมอยู่ แล้วมาเถียงกับทางเทศบาลว่า อย่างเดิมถูกแล้ว เขานับจากพ้ืน 
ดินซ่ึงตรงน้ีทางโยธาจังหวัดยังรับรองว่าเป็นระดับดินเดิมอยู่ มันก็เลยชัดกันอยู่ระหว่างท้องถ่ินกับโยธาจังหวัด ทางเราใช้ 
ตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม เพราะเราเคยดูเขาตีความมาเป็นเอกสาร” (เจ้าหน้าท่ี 9)

“เร่ืองการวัดความสูง ตามกฎหมายควบคุมอาคาร คือวัดจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสร้าง จนถึงส่วนท่ีสูงสุด ส่วน 

ท่ีวัดถึงคานบนมีในกรณีท่ีเป็นกฎกระทรวงอ่ีนซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับการควบคุมภูมิทัศน์ อย่างเซ่น กฎกระทรวง ฉบับท่ี 33
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เร่ืองของอาคารสูง เราบอกว่าความสูงจะวัดจากข้างล่างถึงส่วนผนังหรือยอดฝา .....  ท่ีภูเก็ตน่ี ถ้าเป็นกฎกระทรวงใน

ล้กษณะน้ีเขาจะวัดจากพ้ืนถึงส่วนท่ีสูงสุดของอาคาร

..... ตามกฎหมายควบคุมอาคารเราจะไม่นับช้ันใต้ดิน เพราะวัตถุประสงค์ของกระทรวงวิทย์ฯ ก้บกรมโยธา

ธิการอาจจะคนละอย่างก้น ผมไม่แน่ใจ ของทางเราน่ีจะดูแค่ไม่อยากให้มีอาคารสูงเกินเท่าไรๆ เท่าน้ัน” (เจ้าหน้าท่ี 10)

4. การอ้างอิงระเอ้บความสูง และความลาดอ้น
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดถ้อม เร่ือง กำหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการต้ม 

ครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณภูเก็ต พ.ศ. 2540 จะมีการกำหนดการควบคุมการก่อสร้างอาคารในพ้ืนท่ีสูง และพ้ืนท่ีท่ีมี 

ความลาดขัน ซ่ึงในกรณีน้ีบุคคลผู้เก่ียวข้องได้ให้ความเห็นต่างๆก้น โดยในส่วนของสถาปนิกได้ให้ความเห็นด้งน้ี

''เร่ืองแผนท่ีต่างๆ ท่ีใช้ไม่มีความ1ขัดเจน แผนท่ีท่ีใข้อย่างผังเมืองหรือกระทรวงวิทย์ฯ เป็นแผนท่ี 1:40,000 

หรือ 1:50,000 แค่สีเมจิกขีด 1 เล้นก็200 เมตรแล้ว ทำให้สุดท้ายก็กลายเป็นซ่องทาง.....

เร่ืองท่ีสอง เป็นเร่ืองการวัดความสูงบนพ้ืนท่ีท่ีความสูง 40-80 เมตรให้สร้างอาคารได้ไม่เกิน 8 เมตร ซ่ึงความ 

จริงควรจะเป็นการวัด 8 เมตรขนานไปกับความลาดขันของท่ีดิน แต่น่ีไม,ใช่ วัดทีเดียวจากหน้าอาคารเลย อาคารของผม 

ลัดเลาะไปตาม Slope ของท่ีดินก็ไม่ได้ เพราะรวมแล้วสูงเกิน 8 เมตร คือผมยกพ้ืนอาคารเป็นใต้ถุนโล่ง รวมท้ังพ้ืนท่ี

อาคารอีก 2 ช้ัน รวมแล้วก็น่าจะเกิน 8 เมตร สุดท้ายผมก็ต้องแก้ .....  ให้รวมแล้ววัดจากพ้ืนดินถึงยอดอาคารไม่เกิน 8

เมตร" (สถาปนิก1)

''สิงแวดล้อมไม่มีทางมาคุมเร่ืองน้ีได้เลย ผมว่าเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินก็ไม่รู้ด้วยซ้ํา ไม่เคยเช็คว่ามันสูงแค่ไหน แล้ว 

ผมก็ถามส่ิงแวดล้อมว่าขาวบ้านมีท่ีบนภูเขาสูงกว่า 80 เมตร เม่ือคุณออกเอกสารสิทธิให้เขาได้ คุณจะไม่ให้เขาสร้างบ้าน 

เขาหรือ แต่คุณจะบังคับได้ทุกโครงการหรือเปล่า

แล้วเร่ืองความสูงเหล่านีมันเช็คอย่างไร ไม่มีใครเช็คได้ พ้ืนท่ีตรงน้ีจากระด้บน้ําทะเลสูงสุด หรือปานกลาง 

ตรงไหนท่ี 0.00 เช็คจากตรงไหน คือตอนเร่ิมต้นจะเช็คอย่างไรว่าตรงน้ีมัน 80 เมตร ผมไม่แสดงในแบบ แล้วทางเทศบาล 

จะเช็คหรือ มันเป็นซ่องโหว่ให้..... " (สถาปนิก 2)

'‘เร่ืองความลาดขันเกิน 1:3 สร้างไม่ได้ ผมก็เห็นเขาปรับท่ีเสียราบแล้วก็ก่อสร้างได้ แบบน้ีย่ิงแย่ใหญ่ ทำให้ 

ทัศนียภาพจะเสียไปหมด ทำเกาะๆ เขาไปยังดูสวยกว่า

เร่ืองความลาดขันซ่ึงมันไม่ขัดเจน ตอนน้ันร่างกฎหมายท่ีเขาทำข้ึนมา เขาว่าท่ีความลาดเอียงเกิน 1:3 ห้าม

สร้าง ผมถามว่าถ้าท่ีดินผมถูกกฎหมายแต่ท่ีดินลาดเอียงเกิน 1:3 จะให้ทำอย่างไร เขาตอบว่า ก็สร้างไม่ได.้....  อย่างท่ี

เห็น ถ้าลาดเอียงเกิน 1:3 ก็ตัดให้เรียบเสีย แล้วอย่างน้ีสวยไหม มีโครงการหน่ึงอยู่หน้าผาริมทะเลท่ีขันเกิน 1:3 เขาก็ปรับ 

ความลาดขันเสีย แล้วเอาหญ้ามาปลูกดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นภูเขาท่ีตัดแล้ว น่ีเขาทำอย่างน้ีแล้วทำอะไรเขาได้ไหม มีกฎหมาย 

ตัวไหนมาควบคุม” (สถาปนิก 3)

“ผมยังไม่เคยถูกตรวจสอบเร่ืองน้ี ผมไม่รู้เขามีเคร่ืองมือหรือเปล่า แต่เราทำ survey เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันขัน

มันสูงเท่าไร .....  มันอยู่ท่ีการปรับดินด้วย เพราะพอเราปรับสภาพดิน มันก็ไม่ใช่ความขันน้ันอีกต่อไป แต่ความลาดขัน

1:3 ผมว่าขันน้อยไป ผมว่ายังใช้ประโยซน์ได้ ยังไม่ควรห้าม

ส่วนกรณีเร่ืองท่ีบริเวณสูงเกิน 80 เมตรห้ามก่อสร้างอาคาร ผมก็ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของจุดน้ี เพราะอะไร 

ไม่เข้าใจ ไม่อยากให้เป็นจุดเด่นหรือ ไม่อยากให้มีจุดซมวิว หอซมวิวเพ่ิมข้ึนหรือไง หรือทัศนะอุจาดจะเกิดข้ึน คนท่ีมีท่ีอยู่
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บนภูเขาน่ีทำไง ปลูกหญ้าอย่างเดียวเลยหรือ ......ถ้าคิดว่าสถาปนิกเราไม่มีความสามารถจะทำให้สวยงามได้ ก็จบ คุณ

คุมไปเลย ไม่คุมซัก 40 เมตร หมดเร่ือง” (สถาปนิก 4)

"อีกอย่างก็คือเร่ืองความสูง เอาแผนท่ีไหนมาเช็คว่าเราอยู่ในบริเวณท่ีสูงเกิน 80 เมตร เพราะเคยมีปัญหา 

หม่ินเหม่ คือมันไม่แน่ ท่ีดินอยู่ตรงน้ี เราวัดเองแล้วท่ีเราสูงไม่เกิน 80 เมตร พอเปิดของกรมทางหลวง ท่ีดินดันมาอยู่ทางน้ี 

ไปเปิดของอีกแผนท่ีหน่ึงดันอยู่อีกท่ีหน่ึง คือไม,มีแผนท่ีกลาง ทำให้ตรงน้ีเป็นจุดท่ีไม่ซัดเจน เราไม่สามารถบอกลูกค้าได้ว่า 

ท่ีคุณสร้างได้หรือไม่ได้ แม้กระท่ังลูกค้ามาปรึกษาเร่ืองการซ้ือท่ีดิน เราก็ไม่แน่ว่าสูงเกิน 80 เมตรหรือเปล่า พอไม่แน่ใจ เรา 

ก็ไปตรวจสอบกับคนอ่ืน คนหน่ึงบอกว่าได้ เช็คกับปล้ด อบต. เขาบอกสร้างไปเถอะ ได้ท่ังน้ันแหล่ะ พอไปเช็คในแผนท่ี 

ปรากฏว่าสูง 100 กว่าเมตร คือเรากลัวว่าตอนเราไปพูดกับเขาด้วยปาก เขาบอกได้ พอเราทำเร่ืองทำแบบไปตามข้ันตอน

พอไปถึงมันไม่ได้ข้ึนมา คนท่ีเสียคือเรา เราทำงานแล้ว เขียนแบบจนเสร็จแล้ว จะมาอ้างกฎหมายว่าสร้างไม่ได.้....  แล้ว

Slope 1:3 ก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลย เพราะ Slope ปรับได้ก็ไม่รู้กำหนดทำไม” (สถาปนิก 5)

"กรณี'น้ีจรืง  ๆ ไม่ซัด ตอนน้ีระดับความสูงท่ีเขาใช้อยู่เขาใช้ของทหาร ซ่ึงเทศบาลเขาก็มีของเขาเอง เด๋ียวน้ี 

เวลาทำงาน ผมจะไปสำรวจจากท่ีจริง วัดจากระดับน้ําทะเลใช้ยิงกล้องเอา แต่จริง  ๆ ของภูเก็ตต้องไปเอาค่าระดับจาก 

ศาลากลาง แต่พอจะทำอย่างน้ันทางราชการก็ไม,มีงบประมาณ แต่จากปาตองมันไม่ไหว

...... คุณต้องเข้าใจว่า แผนท่ีท่ีเขาทำมันมาตราส่วนเท่าไร 1:20,000 แผ่นเหลือเท่าน้ี แค่ปากกาจุดเดียวก็

10 เมตรแล้วระยะ 10 เมตรน้ันถ้ามาอยู่ในท่ีคุณก็ยุ่ง แต่จริงๆ มันมีภาพขยายแต่ต้องไปฃอดูท่ีผังเมือง แต่ส่วนใหญ่ถ้าผม 

ทำงาน ผมจะโทรเช็คกับหน่วยงานว่าอยู่บริเวณไหน พูดง่ายๆ ว่า กฎหมายเราดูเป็นส่วนหลัก แต่พอรายละเอียด เราต้อง 

ไปถามเขา คือถ้าดูจากกฎหมาย มันเขียนได้ ทำได้ แต่พอถ้าเราเอาไปทำ มันจะเสียเวลา ถ้าแปลงใหญ่มันอาจจะคลาด 

เคล่ือนไป 5 เมตร 10 เมตรมันไม่มีผล แต่ถ้าแปลงเล็กมันมีผล แต่ว่าแนวน้ีจะตรงกับผังเมืองตัวรวมไหมก็ไม่รู้ อาจคลาด 

เคล่ือนไปบ้างก็อะลุ,มอส่วยกัน” (สถาปนิก 6)

ส่วนกรณีนิทางเจ้าหน้าท่ีราชการส่วนท้องถ่ินและส่วนกลางได้ให้ความเห็นไว้ดังต่อไปน้ี

“เร่ืองความลาดชัน 1:3 จะวัดกันอย่างไร วัดจากไหน เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีมีปัญหาเถียงกันไม่จบ ซ่ึงโดยสรุป 

แล้วจะต้องให้ท้องถ่ินซี ให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินพิจารณาว่าออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ได้ใหม ในฐานะท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนท่ี

.....  ปัญหาทางด้านสถาปัตย์จะมีปัญหากันเยอะ อย่างเช่น ค่าความลาดชันจะไม่ค่อยมีใครกล้าวัด แต่ท้ายสุดในเร่ือง

สภาพท่ีต้ังของโครงการก็จะข้ึนอยู่กับแต่ละท้องถ่ิน" (เจ้าหน้าท่ี 1)

“กรณีนิจริงๆ หลายครังท่ีคุยเร่ืองน้ี เร่ืองระดับน้ําทะเลปานกลาง พยายามจะให้ทางท้องถ่ินเขาถ่ายไปไว้ 

หลายๆ จุดตามพ้ืนท่ีท่ีเขารับผิดชอบอยู่ เขาทราบแต่เป็นการทราบโดยประมาณ แต่ถ้าเอาข้อมูลจริงท่ีได้จากการยิงกล้อง 

นันเขาไม่ทำกัน เขาจะดูแค่ว่าระดับน้ีน่าจะอยู่ในช่วง 40-80 เมตร คุณก็สร้างได้ไม่เกิน 8 เมตร เขาจะดูแค่น้ี กะๆ เอา 

เพราะฉะน้ันมันก็ไม่แน่นอน แล้วแต่ความรู้สึก’’ (เจ้าหน้าท่ี 3)

"เร่ืองการวัดความสูง 40-80 และ 80 เมตรข้ึนไป ทางเราก็ทำได้ 80-90% เพราะในการตรวจสอบ เรามีการ 
กำหนดค่าข้ึนมา จริงๆ  ต้องเอาระดับน้ําทะเลปานกลางเป็นตัวกำหนดระดับ 0.00 ทีน้ีค่าระดับน้ําทะเลปานกลางมันอยู่ใน 
ภูเก็ต ต้องถ่ายเข้ามา งบประมาณตัวน้ันเราไม่มี ตอนน้ีเราก็มีแผนท่ีผังเมืองซ่ึงได้มาจากผังเมืองจังหวัดซ่ึงบอกเสัน
Contour ไว้ว่าสูงเท่าไร เช่นหลังถนนสายน้ีเป็นเล้นท่ีเท่าไรแล้ว อาคาร'น้ี'จะอยู่เล้น Contour ท่ีเท่าไร ก็ดูจากตรงน้ีเป็น 
เกณฑ์ แล้วก็ส่องกล้องเอา แล้วเม่ืออนุญาตอาคารข้ึนมาหลังหน่ึง ว่าตรงน้ี แนวน้ีจะใช้เป็นตัวตรวจเช็คต่อไปได้ ถ้าเลย
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จากเล้นน้ีไปแล้วเกิน 80 เมตร เราก็อนุญาตโม่ได้ เพราะถ้าเราอนุญาตผิด คนอ่ืนก็1จะ1ขอตามอีก แต่ท่ีเป็นอยู่ก็มีผู้ฝ่า!)น 

เหมือนกัน เราก็แจ้งดำเนินคดีไป ส่วนเร่ืองอ้างอิงระดับน้ําทะเลปานกลางมาจากโหน ในเม่ืออิงจากศาลากลางไม่ได้ ตาม 

หลักมันต้องถ่ายมา แต่ท่ีเราทำได้ก็คีอคาดคะเนเอา เราสมมติข้ึนมาว่าบริเวณถนนหน้าหาดสูงจากน้ําทะเลลัก 2-3 เมตร 

แล้วเราก็ไล่ข้ึนมา แล้วก็ดูแผนท่ีประกอบอีกที แต่มันจะไม่ 100% เท่าไร

ส่วนกรณีพ้ืนท่ีท่ีมืความลาดชัน 1:3 ห้ามก่อสร้างอาคาร ค่อนข้างจะทำงานยากเหมือนกัน เพราะบางทีเขา 

ต้องปรับพ้ืนท่ี สมมติท่ีเขาแปลงใหญ่ จากเขาจรดเนินเขา ชัน 1:3 แล้วเซาตัดบางส่วนออกก่อน (ปรับท่ี) แล้วจะก่อสร้าง 

กลุ่มอาคารข้ึนตรงน้ี บางทีมันก็ลำบาก" (เจ้าหน้าท่ี 6)

“ถ้ามองในภาพรวมมันก็ดี อย่างเช่น บริเวณท่ีสูงเกิน 80 เมตรจากระดับน้ําทะเล ก่อสร้างอะไรไม่ได้ ถ้ามอง 

ในแง่ความสวยงามในภาพรวมก็ดี แต่เราต้องมองในหลายมุมมองประกอบกัน อย่างเซ่น กรณีชาวบ้านมืท่ีอยู่บนยอดเขา 

ซ้ือไว้สวย มีเอกสารสิทธ๋ึถูกต้อง แล้วเขาถูกตัดสิทธิ’ทาให้ก่อสร้างอะไรไม่ได้

ในร่ืองบริเวณเขตควบคุมท่ีกำหนดตามความสูง 40-80 เมตร ท่ีน่ีหมุดระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน 

กลางอยู่ท่ีหน้าศาลากลาง ตอนน้ีเราพยายามถ่ายระดับมาทำหมุดของเราเอง จะได้กำหนดระดับ เคยดูเล้น Contour ของ 

แผนท่ีทหารก็ไม่ชัดเท่าไร" (เจ้าหน้าท่ี 7)

''บริเวณ 1, 2, 3 เรากำหนดเองคือ เอาจากกฎหมายแล้วเราก็เอามากำหนดวัดกับสภาพพ้ืนท่ีจริงเป็นบริเวณ 

1, 2, 3 มีปัญหาคือ ตามประกาศกระทรวงวิทย์ฯปี 2540ในบริเวณท่ีสูง 40-80 เมตร ตอนน้ีเราอ้างอิงความสูงจากแผนท่ี 

ของผังเมืองอยู่ เอา Contour ของผังเมืองมาใช้ไม่ได้ถ่ายระดับจากจังหวัดมา อาจจะมืผิดพลาด แต่ก็ยังถือว่าใช้ได้" (เจ้าJT  *หน้าท 9)

'‘ตัวแผนท่ีในกฎหมายเอง บางทียังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ เพราะว่ามาตราส่วนเล็กมาก เหมือนกับว่า เราออก 

กฎหมายบอกว่า คุณต้องปฏิบัติ อย่างเราขีดว่าระยะ 100 เมตร แต่ว่าพอลงไปปฏิบัติจริงๆ มันได้ 100 เมตรหรือเปล่า มัน 

ก็อาจจะไม,ใช่ อาจแค่ 95-96 หรือเกินไปกว่าน้ัน มันก็เป็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้ก็มืเหมือนกัน" (เจ้าหน้าท่ี 10)

5. ความหมายของ "อาคารอยู่อาลัยรวม”

ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้มีการเพ่ิม 

อาคารประ๓ ท ‘'อาคารอยู่อาศัยรวม" และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำไปใช้ในการกำหนดขนาดของโครงการอาคาร 

ประ๓ ทน้ี ซ่ึงในกรณีน้ีบุคคลผู้เก่ียวข้องได้ให้ความเห็นต่างๆ กัน โดยในส่วนของสถาปนิกได้ให้ความเห็นดังน้ี

"ความลับสนของคำจำกัดความอาคาร พอขออนุญาตเอง จะลับสนอย่างเช่นว่า จะทำ Apartment ควรจะ 
ขอเป็นอะไร มันน่าจะเป็นอาคารพักอาศัยรวม แต่ถามว่า Apartment 10 หน่วยจะต้องขอส่ิงแวดล้อมแล้วหรือ แล้วรูไหม 
ว่าค่าทำรายงานส่ิงแวดล้อมเท่าไร เท่าท่ีผมรู้ก็ 150,000 บาทข้ึน มอ. เคยทำให้โครงการ BJ Park Garden จำนวน 33 
ห้อง เขาคิดค่าทำซ่ึงทำเป็น EIA ไม่ทำเป็น IEE มา 450,000 บาท ซ่ึงจริงๆ  ต้องทำเป็น IEE ใช่ไหม ต้ังแต่น้ันผมกลัวไปเลย 
พอหลัง  ๆลูกค้าท่ีมาเจอเรา ท่ีมืความรู้เร่ืองการขออนุญาตหน่อย พวกข้างในเขาก็บอกมา ลูกค้าบอกว่าทำยังไงก็ได้ ออก 
แบบยังไงก็ได้ แยกยังไงก็ได้ อย่าให้เขาต้องขอส่ิงแวดล้อมเขาต้องการประหยัดงบประมาณตรงน้ี” (สถาปนิก 5)
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ส่วนกรณีน้ีทางเจ้าหน้าท่ีราชการส่วนกลางไดให้ความเห็นไว้ดังต่อไปน้ี

"เร่ืองของความหมายคำว่า อาคารอยู่อาศัยรวม ตอนท่ีออกในกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 ในความหมายคือ 
หมายถึงอาคารชุด และรวมท้ังแฟลต อพาร์ตเมนท์ ตอนน้ีเรากำลังจะแก้คำว่า อยู่อาศัยรวม เราไปแก้ในกฎหมายท่ีมัน 
ออกมาใหม่ คือ กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 เราก็มีคำว่า อยู่อาศัยรวมเหมือนกัน แต่มันย้งเขียนเหมือนกัน ผมยังบันทึกไว้ว่า 
รวมแฟลต อพาร์ตเมนต์หรือเปล่า เพราะฉะน้ันอันใหม่ท่ีเราจะเขียน เราก็จะไปดูตรงน้ีว่า โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ี 
มันจะให้รวมไหม ถ้าจะให้รวม เราก็ต้องเขียนเข้าไปให้มันซัด จะไปบอกว่าเป็นครอบครัวอย่างน้ีคงไม่ใช่แล้ว ไม่เช่นน้ันมัน 
ก็ตีความกันยุ่งอีก

ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 นอกจากตรงนิยามแล้ว ในรายละเอียดข้อย่อยหน่ึงจะเขียนว่า “อาคารอยู่อาศัย 

รวม และหอพัก" แสดงว่า อาคารอยู่อาศัยรวมไม่ใช่หอพัก ... แต่โดยคำนิยามของมัน ผมยังคิดว่า คำของมันน่าจะส่ือ 

ความหมายของตัวมันเองได้อยู่แล้ว การท่ีขยายความด้วยนิยามว่าเป็นอะไรๆ มันน่าจะเขียนให้สอดคล้องกับล่ิงท่ีมันน่า 

จะส่ือออกมา ไม่น่าจะเขียนแล้วไปตีความเป็นอย่างอ่ืนไปไต้ ผมว่าถ้าอย่างน้ันคงไม่ค่อยดีเท่าไร ถ้าถามว่าใน Sense 

ของคนท่ัวไป อะไรคืออยู่อาศัยรวม ทุกคนก็นึกหมด หอพักเป็นอยู่อาศัยรวมไหม มันก็อยู่รวมกันในน้ันหมด อพาร์ตเมนต์ 

แฟลตเป็นไหม ก็เป็นหมด ฉะน้ันผมว่าน่าจะเขียนแล้วส่ือให้ซาวบ้านรู้ ไม่ใช่อ่านแล้วตกลงเป็นหรือไม่เป็น แม้แต่คนใช้ 

กฎหมายเอง อ่านแล้วเป็นหรือเปล่าน่ี ประเด็นน้ีเป็นอันท่ีผมจะต้องแก้ต่อไป" (เจ้าหน้าท่ี 10)

"ความหมายของคำ เราอ้างอิงตามของกฎกระทรวง เดิมเราใช้คำว่า "อาคารชุด” แต่ตามกฎหมายควบคุม 

อาคารไม่ได้ให้ความหมายไว้ ทางเราจึงแก้ไขมาใช้คำว่า "อาคารอยู่อาศัยรวม" ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 โดยเราจะ 

หมายความถึงอาคารประ๓ ทคอนโดมิเนียม แฟลต หอพัก หอเช่า ไม่ว่าอาคารน้ันจะเป็นเจ้าของแยกหรือเจ้าของคน 

เดียว” (เจ้าหน้าที่11)

6. การกำหนดm m ควบคุม
กฎหมายท่ีเก่ียวช้องกับการกำหนดพ้ืนท่ีควบคุมในบริเวณหาดปาตอง และหาดกะรนน้ันมือยู่หลายฉบับ ซ่ึง 

ถูกบัญญ้ติโดยกรมโยธาธิการ กรมการผังเมือง และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยในเร่ืองการกำหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุมน้ี 

บุคคลผู้เก่ียวข้องได้ให้ความเห็นต่างๆ กัน โดยในส่วนของสถาปนิกได้ให้ความเห็นดังน้ี

“ก็มืบ้าง คือ สร้างความลับสนบ้าง คือกฎหมายท่ีช้อนกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีมืความยุ่งยาก คือเร่ือง 

Open Space มันไม่เท่ากันบ้าง อย่างบางอย่างอยู่ใน Zone 2 แต่ไปอยู่ในสีล้มของผังเมืองซ่ึงจำนวนของ Open Space 

มันไม่เท่ากัน เขาก็ต้องถืออันท่ีควบคุมมากกว่า ซ่ึงก็ทำให้เกิดความยุ่งยากมากข้ึนนิดหน่อย

.....  ในเร่ืองของผังเมือง ผังเมืองน่ึมันปฏิบัติไม่ได้ แล้วเกิดความเหส่ือมล้ําตำสูง ...... อีกเร่ืองหน่ึง เร่ือง

เปอร์เฃ็นต์ไนแต่ละ Zone ว่าให้มือาคารไต้ก่ีเปอร์เฃ็นต์ ผังเมืองเช็คไต้อย่างไรว่ามืก่ีเปอร์เซ็นต์แล้ว ไม่มืทาง จะรู้ได้อย่าง 

ไร เอาอ้างอีงอย่างไร ... คุณอยากให้กฎหมายคุณศักด้ีสิทธ้ีก็ต้องมีอ้างอิงมาว่าเท่าไหร่แล้ว ผมไปเช็คกับผังเมืองๆ ก็ตอบ 

ผมไม่ได้ แล้วผังเมืองออกกฎหมายอย่างน้ีมาเพ่ีออะไร ผมเห็นว่า กฎหมายผังเมืองควบคุมไม่ค่อยได้จริง" (สถาปนิก 2)

"จะเป็นเร่ืองความซัดแย้งของเน้ือหากฎหมาย อย่างกฎหมายผังเมือง จะมืพิเศษออกมาอย่างบางบริเวณ 

ต้องเว้นห่างจากลำรางสาธารณะ 6 เมตร แต่ของพระราชบัญญ่ติควบคุมอาคาร กำหนดไว้ให้ห่าง 2 หรือ 3 ฌตร เร่ืองซัด 

แย้งพวกน้ี ซ่ึงผมก็ไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่ากัน
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......ปัญหากิคือความแตกต่างของเน้ือหา ผมกิต้องจับมารวมก้น เอามา Intersect ก้น อันไหนคุมมากกว่า

กิต้องใช้อันน้ัน หรือดูความใหม่ของกฎหมายหรือ คือมันต้องใล่จากว่าชนิดของกฎหมายใช่ไหม พระราชบัญญัติ ประกาศ 

ไล่มา ไม่รู้เหมือนก้น อยู่ท่ีเทศบาลกับ อบต.น้ันแหล่ะตัดสินใจ กฎหมายเขา" (สถาปนิก 4)

'‘ปัญหากิมีตอนออกแบบ เหมือนกับว่าท้ังสามฉบับ บางเร่ืองปล่อย บางเร่ืองจำกัด บางเร่ืองจำกัดท่ีสุด เรากิ 
ต้องเลือกท่ีจำกัดท่ีลุด เท่าท่ีดูกิให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด ในตอนออกแบบผมจะให้ความสำคัญกับ
กฎหมายส่ิงแวดล้อมฯ มากท่ีสุด คือดูส่ิงแวดล้อมก่อน แล้วค่อยไปดูอย่างอ่ึนประกอบ เพราะบางทีดูควบคุมอาคารเสร็จ 
พอมาดูส่ิงแวดล้อมกิท้ิงหมดเลย ตอนน้ืคำถามกิคือ สับสน ผมว่ากฎหมายน่ีไม,ยาก มันยากตรงการตีความ ทุกกฎหมาย 
มืข้อเสียตรงการตีความ บางทีเราตีความไปอย่างหน่ึง พอไปย่ืนขอเขาตีความมาอีกอย่าง กรณีน้ืท่ีเคยเจอคือ ในโซนท่ี 2 
เขาบอกว่าเว้นแต่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี 2535 หรือปีอะไรไม่รู้ ให้มืพ้ืนท่ีเว้นว่าง 50% พอในโซนท่ี 2 กิกสับมา 
เป็นปกติ คือ พักอาคัย 30% พาณิชย1์0% ไม่รู้ไปดูกฎหมายฉบับไหนอีกมื 50% ผมยังหาไม่เจอเลย คราวน้ีกิต้องไปถาม 
ท้องถ่ิน เขากิไม่แน่ใจ พอไม่แน่ใจ ผมถามว่าแล้วผมจะเร่ืมงานได้อย่างไร เขาบอกว่า กิทำมาก่อน แล้วเด๋ียวตีความให้ 
เด๋ียวปรึกษาให้

.....  อย่างบริเวณ 20 เมตรแรกจากชายฝังทะเล ห้ามก่อสร้าง แต่กิมืจำนวนมาก ทำไมไม่รู้ แถวกมลา เพ่ิง

สร้าง .....  สร้างอยู่ติดน้ํา อาคารอยู่น่ี แล้วหินก้อนน้ีจุ่มน้ัาอยู่ คือถ้าน้ําข้ึนกิจะแตะอาคารอยู่แล้ว น่ีระยะ 20 เมตรแรกกิ

ไม่ได้แล้ว', (สถาปนิก 5)

"กรณีน้ืกิไม่ค่อยมืปัญหา เพราะส่วนใหญ่เวลาคนออกแบบทำ เขากิจะดูท่ีเข้มตัวเดียว ... เพียงแต่บางกรณี 

เจอลักษณะท่ีว่า เหล่ือบกัน ซ้ํากัน แล้วตกลงใช้อันไหน หรือพ้ืนท่ีน้ืสร้างได้เท่าไรกันแน่ แต่โดยหลักๆ แล้วผมว่าอยู่ท่ีข้า 

ราชการมากกว่า เพราะปัญหาส่วนใหญ่หลักๆ เลยคือ การตีความกฎหมายของคนมือำนาจออกใบอนุญาตมากกว่า” 

(สถาปนิก 6)

ส่วนกรณีน้ีทางเจ้าหน้าท่ีราชการส่วนท้องถ่ินและส่วนกลางได้ให้ความเห็นไว้ดังต่อไปน้ี

"กรณีกฎหมายฃ้ําช้อนกัน ของผังเมืองน่ีเขาจะประกาศแล้วเขาจะไม่พูดถึงพระราชบัญญัติควบคุมการก่อ 

สร้าง แต่กระทรวงวิทย์ฯ พยายามดึงพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างกับพระราชบัญญัติผังเมืองเข้าไปร่วมด้วย พอไป 

ร่วมแล้วในบริเวณท่ีช้อนท้บกัน การแบ่ง Zone ของกระทรวงวิทย์ฯ กับของกฎกระทรวงจะมืปัญหา แม้แต่การวัดความสูง 

อาคาร ทางกระทรวงวิทย์ฯ กิไม,รู้ว่าเอาอะไรเป็นบรรทัดฐาน แต่ของเราคือ เอาจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร

เร่ืองน้ืผมว่า คนระตับสถาปนิกไม่น่าสับสน ถ้าคนไม่มืเจตนาทำผิดกฎหมาย คุณเป็นผู้ออกแบบในพ้ืนท่ีน้ี 

คุณต้องรู้ว่ามืกฎหมายอะไรบ้าง” (เจ้าหน้าท่ี 3)

"กฎหมายท่ีออกมา ยังไงกิอย่า Over Rule กฎหมายอ่ืน แต่เข้มข้นข้ึนได้ อย่างเช่น กฎหมายผังเมืองใหม่ท่ี 

กำหนดพ้ืนท่ีเว้นว่าง 40% นอกจากน้ี ในความเห็นของผม กฎหมายส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของผังเมือง (City

Planning) อย่างในต่างประเทศ เขาจะมืการกำหนด Zoning อย่างเช่น บริเวณสีแดงเป็นย่านธุรกิจ ไม่ต้องทำ EIA 

เพราะภาครัฐได้ทำสาธารณูปโภคเผ่ือไว้แล้ว ส่วนบริเวณสีเขียวจะกำหนดเป็นเขตห้ามสร้าง หรือถ้าจะสร้างต้องทำ EIA 

ก่อน" (เจ้าหน้าท่ี 4)
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"อย่างเร่ืองของท่ีว่ามันขัดแย้งกัน กฎหมายฉบับน้ีมันขัดแย้งกัน ก็ต้องเลือกเอาตัวท่ีมันเข้มแข็งมากท่ีสุด ถ้า 

ตอนน้ีไม่พูดถึงฉบับอ่ืน มีเฉพาะฉบับท่ี 15 ก็ยังมืตึกสูงอย่างป่าตองทาวเวอร่ข้ึนมาอีกได้ บริเวณนีคุมแค่ให้มีท่ีเว้นว่าง 

30% ส่วนความสูงไม่จำกัด พอกระทรวงวิทย์ฯ มาบอกว่าสูงได้ 16 เมตร

พอผังเมืองมา บางพ้ืนท่ีเป็นสีเหลืองก็สร้างห้องแถวไม่ได้ ของผังเมืองจะกำหนดบริเวณและสิ จะกำหนด 

จากข้อเท็จจริงว่าตรงไหนเร่ิมพัฒนาเป็นสีอะไร อย่างบริเวณสิต้ม แล้วเขาก็แบ่งตามหลักวิชาการว่า บริเวณนีน่าจะเป็น 

กลุ่มท่ีพักอาลัย ซ่ึงตรงน้ีก็ทำให้เกิดกรณีท่ีบางบริเวณตามกฏกระทรวง และประกาศกระทรวงวิทย์ฯ บอกว่าสร้างได้ แต่ 

ผังเมืองกลายเป็นสีเหลืองคือสร้างไม่ได้

นอกจากน้ียังมืปัญหาข้อขัดแย้งเร่ืองท่ีว่างอีกร่ืองหน่ึงด้วย เร่ืองความสูงของกฎหมายแต่ละตัวท่ีออกมา

ด้วย แต่เจ้าหน้าท่ีก็พิจารณาเป็นกรณีๆ ไปว่าเอาตัวไหนมาเปรียบเทียบ อย่างอันน้ีให้สูงมาก แต่อีกตัวให้สูงเท่าน้ี ก็เอาตัว 

ต่ําสุดเป็นเกณฑ์ เพ่ีอเราจะได้ใม่ผิดกฎหมาย ไม่อย่างน้ันจะจะเกิดลักษณะ ผ่านตัวน้ี แต่ผิดกฎหมายตัวอ่ืน

แล้วยังมืเร่ืองรูปแบบอาคารบางอย่างด้วย กระทรวงวิทย์ฯ เขาไม,ได้บอกว่าเป็นรูปแบบไหน แต่ผังเมืองบอก 

อย่างเซ่น สิเหลืองเป็นท่ีพักอาลัยหนาแน่นเบาบาง ให้มีบังกะ'โล ห้ามมืตึกแถว มันก็หลบทำเป็นบ้านแฝด ทำเป็นคู่เว้นคู่

..... ปัญหามันก็มืข้ึนเพราะกฎหมายไม่ล้อตามกัน คือกฎหมายท่ีออกมาแต่ละหน่วยงานไม่ยึดเกณฑ์เดียว

กันว่าจะร่นเข้าไป หรือจะเอาอะไร มันไม่มืตัวไหนยึดเป็นแม่บท สักตัวหน่ึง แล้วท่ีเหลือก็ล้อตามให้สอดคล้องกัน พอต่าง 

คนต่างออกมา ปัจจุบันมันก็ลำบากใจ เพราะมันตีกันไง

.....  ขอบเขตพ้ืนท่ีควบคุมตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 15 ในบริเวณ 2 คือ เล้นสาย 2 ออกไปข้างละ 15 เมตร

และถนนเล้นท่ีเช่ึอมสาย 1 กับ สาย 2 ข้างละ 15 เมตร บริเวณ 1 คือ ทวีวงศ์เข้ามา 15 เมตร บริเวณ 3 คือ จากบริเวณ 1 
เข้ามา 150 เมตรบริเวณท่ี4 ก็คือ ท่ีเหลือจากบริเวณท่ี 3 ซ่ึงจะเร่ิมประมาณก่ึงกลางระหว่างถนนทวีวงศ์ และถนน 200 ปี 

แต่'ของกระทรวง'วิทย์1ฯ เขาจะไล่จากชายฝังทะเลเข้ามา 50, 150, 200 เมตร ก็ไม่รู้ว่าจะตกตรงไหน แล้วแต่ 
กฎหมายน้ีทำในลักษณะน้ี บางทีพอตัดถนนเล้นหน่ึง คาบเล้นแบ่งบริเวณอยู่ กลายเป็นฝังน้ีได้ ฝังน้ีไม่ได้ แบบน้ีไม่ได้ 
ความเป็นธรรมมันไม่เกิด คุณต้องให้เลยไปอีกดีกว่า ถ้าแบ่งลักษณะน้ัน ต้องแบ่งต้ังแต่ตอนเป็นท่ีว่างท่ียังไม่พัฒนาดี คุณ 
ไล่เป็นข้ัน (Step) ต้องให้สภาพอาคารไต่ระดับจากเต้ียไปสูง อย่างน้ันได้ แต่ถ้ามีถนนแล้ว คุณต้องยึดแกนถนน เพ่ีอให้ 
เกิดความเป็นธรรม ไม่อย่างน้ันบางคร้ังผู้ปฏิบัติงานยังตอบยากว่าเล้นน้ีมันแบ่งกันตรงไหน เพราะเล้นมันโค้ง คุณไล่ตาม 
ชายฝังทะเลมา แต่ถนนมันปาดอย่างน้ี กลายเป็นตรงน้ีได้ ตรงน้ันไม่ได้ ถ้าท่ีมันว่างเลย คุณสร้างเมืองใหม่ อย่างน้ันได้
มันก็ออกมาเป็นข้ันบันไดได้ ...... คืออันน้ันเขามองภาพรวมของท้ังเกาะ มองถึงเร่ืองธรรมชาติของเกาะ จะรักษาเกาะๆ

หน่ึงไม่ให้มือาคารสูงอยูริมทะเล จะให้ซ่อนอยู่ข้างใน แต่ลืมคิดไปว่า เกาะน้ันมันมืคนอยู่แล้ว ถนนตัดผ่านแล้ว ลังคมเมือง 

มีแล้ว กฎเกณฑ์ทุกอย่างมีแล้ว แล้วคุณเอาอีกกฎหน่ึงไปคร่อมอีกที มันก็แย้งกัน’' (เจ้าหน้าท่ี 6)

"ในพ้ืนท่ีกะรน จะมืประกาศกระทรวงวีทย์ฯ ปีพ.ศ. 2540 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 20 ซ่ึงต่างก็กล่าวถึงระยะ 

ร่น แล้วตรงท่ีไม่ตรงกันน้ัน จะต้องยึดระยะท่ีควบคุมมากท่ีลุด คือในบริเวณ 3 ยึดท่ีระยะ 300 เมตร แต่สำหรับประกาศ 

กระทรวงวิทย์ฯ ท่ีออกมา คนพ้ืนท่ีเขาไม่ค่อยพอใจ เขามองว่า มืกฏหมายออกมาหลายตัว หยุมหยิมมาก น่าจะออกมา 

เป็นอย่างๆ เซ่น พระราชบัญญ้ติควบคุมอาคารก็ควบคุมอาคารทีเดียว ไม่ต้องมืกฏหมายอ่ืนเข้ามาแทรกอีก ถ้าจะแทรกก็ 

แทรกในกฎหมายควบคุมอาคาร มันน่าจะมืฉบับเดียว พอมืหลายฉบับทำให้ข้ันตอนวุ่นวาย” (เจ้าหน้าท่ี 7)

"ถ้าพูดแง่ฃ้ําซ้อน ก็ซ้ํา'ซ้อนแต่'ไม่ลับสน อย่างเซ่นกฎกระทรวงฉบับท่ี 20 บริเวณท่ี 1 กำหนดว่าสร้างบ้าน 

เด่ียวข้ันเดียว ความสูงไม่เกิน 6 เมตร พ้ืนท่ีไม่เกิน 75 ตารางเมตร สร้างได้ไม่เกิน 25% พอของส่ิงแวดล้อมก็กำหนดอีกว่า
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พ้ืนท่ีๆ สร้างต้องเว้นเข้ามา 20 เมตร สร้างได้ใม่เกิน 6 เมตรเหมือนกัน แต่ท้ายสุดเราต้องดูทุกอย่างและเลือกอันท่ีคุมมาก 

ท่ีสุด,’ (เจ้าหน้าท่ี 9)

“กรณีน้ีมันมืหลายประเด็น จริง  ๆแล้วเร่ือง Zoning ต้องเป็นของผังเมืองในการกำหนดว่า Landuse ตรงน้ีจะ 

ใข้ทำอะไร อาคารสูงได้เท่าไร ทีน้ีบังเอิญ1ว่า ในการทำผังเมืองมันยาก แล้วมันใช้แค่ 5 ปีก็หมดอายุ แล้วผังเมืองก็ออก 

ยาก แต่ของกฏหมายควบคุมอาคาร พอออกเป็นกฎกระทรวงมาใช้ได้ตลอดชาติไม่มืหมดอายุ คราวน้ีตอนท่ีเราออกกฎ 

กระทรวงของภูเก็ต โดยเฉพาะชายฝังทะเลด้านตะวันตก ตอนน้ันยังไม่มืใครสนใจ หน่วยงานอ่ืนท้ังผังเมือง และส่ิงแวด 

ล้อมเขาก็ยังไม่มืกฏหมายใดท้ังสิน เราก็ไปดำเนินการออกไปก่อน ทางของส่ิงแวดล้อมและผังเมืองเขาก็จะออกมาทีหลัง 

ซ่ึงผมเช้าใจว่าการพิจารณาดำเนินการออกกฎหมายของเขาเอง เขาก็คงต้องดูกฎหมายท่ีมือยู่แล้วด้วย โดยให้มีความ 

สอดคล้องหรือไปกันได้

แต่ส่ิงท่ีออกมาเราอาจจะมองว่ามันขัดแย้งกัน ผมยกต้วอย่างเซ่น ในเร่ืองท่ีว่าง ของทางส่ิงแวดล้อมอาจจะ 

บอกว่า 40% ของผังเมืองบอก 50% มันมองว่า ตัวเลขไม่เหมือนกัน มันขัดแย้งกันก็ได้ แต่มันก็มืวิธีมองอีกอย่างหน่ึงคือ 

กรณีอย่างน้ีมันอาจเป็นการเสริมกันก็ได้ คือเราต้องเอามาตรฐานท่ีเข้มข้นมากท่ีลุดมาใช้ เพราะฉะน้ันก็ต้องเป็นหน้าท่ี 

ของผู้ออกแบบเองท่ีจะต้องไปคืกษากฎหมายท้ังหมดว่า เร่ืองท่ีเว้นว่างของกฎหมายน้ีว่าอย่างไร กฎหมายน้ันว่าอย่างไร

อันไหนควบคุมเข้มท่ีสุด ถ้านำตัวท่ีเข้มท่ีสุดมาใซ้ก็คือคุณผ่านทุกอัน .....  กรณีของภูเก็ต ของทางส่ิงแวดล้อมและทาง

ผังเมือง เขาอาจจะมองเหมือนผมว่า อันน้ีมันไม่ขัดกันหรอก เหมือนกับมันเป็นการเสริมกัน คุณก็เอาตัวท่ีเข้มท่ีลุดมา 
เพราะว่ากฎหมายของเดิมท่ีมันออกไปก่อน มันอาจไม่จำเป็นท่ีจะแก้ก็ได้ ถ้าไม่มืกฎหมายตัวใหม่ท่ีมันออกเข้มมา ซ่ึงเราก็ 
ต้องเอากฎหมายท่ีเข้มมาใช้ ไม่เซ่นน้ันก็ต้องไปตามแก้มันก็ไม่รู้จักจบ ผมเดาเอาว่าเขาอาจจะมองอย่างน้ี... ท่ีคุณกล่าว 
มาก็มืส่วนถูก ท่ีเห็นว่าเป็นภาษากฎหมาย พออ่านแล้วอาจจะงงได้ แล้วพอย่ิงมีหลายฉบับก็จะย่ิงงง’, (เจ้าหน้าท่ี 10)

7. ความคิดเห็นอื่น

นอกจากประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนตังกล่าวแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ท้ังสถาปนิก และเจ้าหน้าท่ีราชการท้องmiยังมี 

ความเห็นอ่ืนอีก ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 เร่ืองคือ ความคิดเห็นต่อกฎหมายท่ีประกาศใช้ ผลกระทบต่อการปฏิบัติวิชาชีพ และ 

กรณีการเล่ียง หรือไม่ปฏิบ้ติตามกฎหมาย โดยในแต่ละเร่ืองมีรายละเอียดตังน้ี

7.1 ความคิดเห็นต่อกฎหมายท่ีประกาศใช้ ผู้เก่ียวข้องท้ังสถาปนิก และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินได้แสดงความคิด 

เห็นต่อกฎหมายท่ีประกาศใช้ในพ้ืนท่ีหาดป่าตองและหาดกะรนไว้ตังต่อไปน้ี

’’พอกฎหมายควบคุมชายฝังออก ท่ีกระทบคืออาคารสูงหายไป แต่เป็นการเกล่ียพ้ืนท่ีลงมาในแนวราบ 

มากข้ึน เป็นสลัมมากข้ึน ภาครัฐจะออกกฎหมายต้องดูเร่ืองการพัฒนาเมือง และเร่ือง Town Growth ไม่ใช่ออก

กฎหมายมาเสร็จกลายเป็นสร้างตึก 4 ช้ัน หลังคาเรียบกันหมด ตึกสูงไม่ได้น่าเกลียด อาจกำหนดเหมือนในต่างประเทศ 

เซ่น ฮาวาย ท่ีให้ทำตึกสูงได้แค่หาดเดียว ล่วนกลางชอบทำแบบน้ี ออกกฎหมายเสร็จ พอนำมาปฏิบัติก็ท้ิงปัญหาให้กับ 

เทศบาล และคนท้องถ่ิน สุดท้ายพอมืปัญหาก็ทำผิดกฎหมายกันหมด ท้ังสถาปนิกและท้องถ่ิน'’ (สถาปนิก 1)

“.....  ปัญหาท่ีเกิดไม่ใช่อยู่ท่ีเจ้าหน้าท่ี แต่อยู่ท่ีกฎหมายไม่ชัดเจน คือคุณทำความชัดเจนไม่ได้ ใน

ภ ูเก ็ต ม ีโ ค ร ง ก า ร ม า ก  ค ุณ ต ้อ ง ม า ด ูเ ป ็น ก ร ณ ีเ ฉ พ า ะ  เ ห ม ือ น ก ฎ ห ม า ย ท ี่ม ัน อ อ ก เ ฉ พ า ะ ป า ต อ ง  ค ุณ ต ้อ ง ด ูแ ผ น พ ัฒ น า  ผ ัง เม ือ ง  

แ ล ้ว ค ุณ ก ็ต ้อ ง ด ูว ่า  ต ร ง น ี้ค ว ร จ ะ อ ย ู่ใ น ป ร ะ ๓ ท ไ ห น  ไ ม ่ใ ช ่ค ุณ ห ว ่า น แ ห ท ีเด ีย ว  บ า ง แ ห ่ง ท ี่ด ิน ร า ค า แ พ ง ข น า ด น ี้แ ล ้ว ม ัน ค ว ร จ ะ  

เป ็น อ ย ่า ง ไ ร  ผ ม ไ ม ่เช ื่อ ว ่า  ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ส ิ่ง แ ว ด ล ้อ ม อ อ ก ม า แ ล ้ว ด ีข ึ้น  1 0 0 %  ม ีส ,ว น 'ท ี่ด ี'ข ึ้น  แ ต ่ไ ม ่ท ั้ง ห ม ด ” ( ส ถ า ป น ิก  2 )
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"ผมรูสีกว่าคนออกกฎหมายไม่เข้าใจพ้ืนท่ีจริงๆ พอออกกฎหมายมาก็เลยเกิดปัญหา อย่างเร่ือง

ประกาศกระทรวงวิทย์ฯ เร่ืองการควบคุมความสูงบนพ้ืนท่ีลาดชันไม่เกิน 1:3 สร้างสูงได้ไม่เกิน 8 เมตร และต้องมีพ้ืนท่ีสี 

เขียว 40% แล้วกรณีห้ามสร้างบนพ้ืนท่ีท่ีสูงเกิน 80 เมตร แต่จริง  ๆ มีท่ีดินจัดสรรอยู่มากในท่ีสูง บางท่ีสร้างแล้ว บางท่ียัง 

ไม่สร้าง เขาก็จะไม่ได้สร้างต่อไป แต่เสียเงินช้ือท่ีเปล่าไปแล้ว ไม่เป็นธรรมเลย

..... ปัญหาหลักๆ ของภูเก็ตคือ เน้ือความของกฎหมายต้องเอามาตีความ ซ่ึงแทนท่ีจะเขียนออกมาให้

ชัดเจน เพ่ือหลีกเล่ียงการคอรัปช่ันของราฃการท่ีเอาไปตีความผิดๆ แล้วคนท่ีออกกฎหมายมีความละเอียดและความเข้า 

ใจในพ้ืนท่ีไม่มากพอ เข่น มีท่ีดินจัดสรรไนภูเก็ตอยู่บนเนินสูงเกิน 80 เมตรจากระดับน้ําทะเล ห้ามก่อสร้างใดๆ แต่ข้าง  ๆ

เขาปลูกบ้านลันแล้ว เขามาช้ือทีหลัง แต่ขออนุญาตปลูกสร้างไม่ได้ แล้วท่ีไร่ละ 4 ล้านบาท” (สถาปนิก 3)

“การลงทุนเร่ืองอาคารชุดยังไม่ดุเดือดเท่าโรงแรม เพราะลูกค้าสามารถรอได้ และจ่ายเงินเป็นงวดๆ รอ 

ถึงเงินก้อนใหญ่งวดสุดท้ายแล้วค่อยโอนลัน แต่ระหว่างน้ืถ้าติดปัญหาอะไร ถ้าลูกค้าเข้าไปอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหา อะไร

มากมาย คือเขาให้สิทธ้ีเข้าไปอยู่ได้โดยท่ียังไม่ได้โอน ท่ีผ่านมาจะมีปัญหาเร่ืองข้าเร่ืองใบอนุญาต..... ส่วนใหญ่ท่ีน่ีสร้าง

ก่อนได้ใบอนุญาตท้ังน้ัน พอลงทุนแล้วมันต้องรีบ” (สถาปนิก 5)

ส่วนทางเจ้าหน้าท่ีราชการท้องถ่ินได้ให้ความเห็นไว้ดังต่อไปน้ื

‘'เร่ืองของการติดตามตรวจลอบ ผมไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีใครมาติดตามตรวจสอบ แล้วกระบวนการน้ี 

ใครตรวจ ตรวจอย่างไร ไม่เห็นมีคนจาก สผ. มาติดตามตรวจสอบเลย เพราะบางทีเราจะพบว่า โรงแรมมักไม่เปิดระบบ 

บำบัด น่ีเป็นปัญหาจากความไม่พร้อมของการออกกฎหมาย ออกกฎหมายมาแล้วไม่ดูว่าระดับล่างจะทำอย่างไร ปฏิบัต ิ

อย่างไร” (เจ้าหน้าท่ี 1 )

“การตรวจสอบอาคารประ๓ ทโรงแรมและอาคารชุด คือการตรวจสอบว่าแบบแปลนอาคารเป็นไปตาม 

กฎหมายควบคุมอาคาร ไม่ว่าจะเป็นผังบริเวณ การใช้อาคาร ภายในอาคาร ซ่องทางเดินตามกฎหมาย ท่ีเราไม่ได้ตรวจ 

สอบคือ ตามประกาศกระทรวงวิทย์ฯ แต่ก่อนเราเคยตรวจสอบตามประกาศกระทรวงวิทย์ฯ ด้วย แต่ทางจังหวัดให้เป็น 

หน้าท่ีของทางท้องถ่ิน ถือว่าท้องถ่ินเขาเป็นผู้อนุญาตโดยตรงและอยู่ในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว ถ้าเราตรวจลอบตามกระทรวงวิทย์ฯ 

หรือตามผังเมือง เราก็ต้องลงไปดูพ้ืนท่ี ตรงน้ีบุคลากรของเรายังไม่เพียงพอ

.....  มีอีกเร่ืองของกระทรวงวิทย์ฯ คือ เขาประกาศเอาพ้ืนท่ีจากผังเมืองมา คือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ี

กำหนดเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว เขียนว่าให้ก่อสร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 8 เมตร ยกเว้นว่ามีกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นมติของ 
ท้องถ่ินท่ีจะให้ทำอย่างอ่ืน แต่ไม่ให้เกิน 12 เมตร ก็มตีของท้องถ่ินก็ไม่มี แต่ก็เห็นสร้างลัน 12 เมตรในพ้ืนท่ีสีเขียว หรือ 
ท้องถ่ินเขาไม่ดูผมก็ไม่ทราบ แต่เราก็ไม่ได้ตรวจสอบตรงน้ัน ถ้าเราตรวจสอบคง Comment ลันเยอะ

.....  กรณีอาคารชุด เราตรวจสอบเฉพาะความม่ันคงแข็งแรง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ส่วน

ใหญ่ท่ีย่ืนอาคารมาเบ้ืองต้น ผมมองเจตนาว่า คงมีการย่ืนขอเปล่ียนแปลงการใช้เป็นโรงแรมในอนาคต ผมว่าเป็นทางออก 

ของท้องถ่ิน เพราะถ้าเป็นโรงแรม ทางโยธาจังหวัดจะตรวจสอบตามกฎหมายโรงแรม ซ่ึงเข้มข้นกว่า พอเป็นอาคารชุด เรา 

มีอำนาจตรวจสอบตามพระราชบัญญ้ติอาคารชุด และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในพระราชบัญญัติอาคารชุด

กฎหมายไม่มากเหมือนโรงแรม เพราะรายละเอียดเก่ียวลับการควบคุมความปลอดลัยในอาคารโรงแรมจะเข้มข้นกว่า”

(เจ้าหน้าท่ี 3)
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“...... ท่ีผ่านมาพวกท่ีย่ืนแบบมาเขาก็กลัวเร่ืองการตีความหมด คึอกฎหมายออกมาอย่างไร เขาทำได้

แต่ตีความกันไม่เข้าใจ มันจะล่ีอกันไม่รู้เร่ือง" (เจ้าหน้าท่ี 6)

7.2 ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ท่ีมีต่อการปฏิบ้ติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในกรณีนีทางสถาปนิกได้แสดง 

ความคิดเห็นไว้ดังต่อไปน้ี

“ผลกระทบต่อข้ันตอนการทำงานของสถาปนิกจะมีปัญหาต้ังแต่เร่ิมทำแบบ เพราะมันไม่ซัดเจน มันก็มี 

ปัญหาในทุกกระบวนการ" (สถาปนิก 2)

“ปัญหาจากเน้ือหากฎหมายจะมีผลต่อการทำงาน โดยส่วนใหญ่จะหนักท่ีสุด ในข้ันเขียนแบบเพ่ือขอ 

อนุญาต บางทีเพราะกฎหมายน่ีแหล่ะทำให้ต้องเขียนแบบ 2-3 ชุด คือชุดขออนุญาต กับชุดก่อสร้างจริง บางทีเป็นเร่ือง 

กฎหมายควบคุมอาคารง่าย  ๆ เซ่น อาคารพาณีชย์ระบุว่า ก่ีตารางเมตรต้องมีห้องน้ํา พอลงทุนทำจริงต้องทำห้องน้ํา 

ขนาดน้ันเจ้าของก็ด่าเราตาย

ปัญหาจากเน้ือหากฎหมายท่ีมีผลต่อการทำงานในซ่วงต้น มีเหมือนกัน คือปัญหาท่ีเกิดความไม่แน่ใจ 
ในการตีความว่า เราออกแบบเสเจแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะแต่ละเทศบาลตีความไม่เหมือนกัน ทำให้เราเกิดความ 
ไม่แน่ใจในการออกแบบ คร้ันจะเอาแบบไปถามก็ใช่เร่ือง ซ่ึงไปถามเขา เขาดูๆ  ก็ 0K แต่พอเอาเข้าจริง ก็ไม่แน่ใจ คือตอน 
ดู ก็ดูๆ  ไม่มีการรับปากใด  ๆ ท้ังสิน บางทีก็เหมือนจำกัดการออกแบบเราด้วย บางทีเราไม่รู้ว่า แบบน้ืได้ด้วยหรือ แบบน้ัน 
ได้ด้วยหรือ คือจำกัดการออกแบบเกินไปบางทีเหมือนกับว่า แล้วแบบน้ีจะดีไหม ความสูงจะเกินไหม แบบน้ี

บางทีเราหอบแบบไปถาม เร่ืองเวลามันไม่อำนวย บางทีสถาปนิกก็คิดแบบพอดีๆ กับตอนจะส่งลูกค้า 

แบบเสร็จว้นน้ี พรุ่งน้ีลูกค้ามาดู มันก็ยากท่ีจะทำเสร็จแต่เน่ินๆ ทำให้เวลาตอนคุยกับลูกค้า เราม่ันใจมากหรือน้อยเกินไปก็ 

ไม่ดี เกิดมันไม่ได้ช้ืนมามันก็เลีย หรือเขาถามแล้วเราก็ไม่แน่ใจ เพราะกฎหมายเป็นปัญหาหนักเหมือนกันทำให้บางทีการ 

ตัดสินใจในการออกแบบมีปัญหา

เราขาดความเข้าใจในกฎหมายต้ังแต่อดีต ทำให้ท่ีผ่านมาของเก่าก็ยังไม,ซัดเจน ของใหม่ก็ออกมาอีก 

แล้ว คือยังไม่ซัดเจนเพราะว่า ในภูเก็ตทุกวันน้ี ผมมีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย วันก่อนเขตน้ันว่าอย่างน้ีได้ พอวันน้ีเขตน้ีว่า 

อย่างน้ันไม่ได้ แบบน้ีเราก็แย่เหมือนกัน" (สถาปนิก 5)

“ปัญหาของกฎหมายเหล่าน้ี มักจะส่งผลในช่วงก่อนท่ีจะทำมากกว่า ซ่ึงเราต้องอ่านและทำความเข้า 

ใจก่อนจะมาทำ Study ซ่ึงโดยหลัก  ๆ แล้วทางเรากับท้องถ่ินก็เข้าใจตรงกัน แต่รายละเอียดท่ีไม่เข้ากันก็มาจากการดีความ

คือสถาปนิกไม่ใช่นักกฎหมาย บางทีเทศบาลตีความอย่าง ผมตีความอย่าง มันเป็นประเด็นน้ีมากกว่า .....  ของผมจะ

เป็นลักษณะว่า ทำแบบเบ้ืองต้นให้ลูกค้าดูก่อน พอแบบเร่ิมซัด เราก็จะเจาะลงในรายละเอียดของกฎหมาย แล้วเราก็ไป 

คุยกับท้องท่ีโดยตรง แล้วในเร่ืองสิงท่ีกฎหมายกำหนด กับการปฏิบ้ติจริงมันก็ไม่ถึงขนาดน้ันเซ่น น้ําใช้ 400 แต่ถ้าแขกไม่ 

เต็มก็ไม่เป็นปัญหา คืออย่าให้ส่วนต่างมันเยอะจนเป็นปัญหา" (สถาปนิก ธ)

7.3 กรณีการหลีกเล่ียง หรือไม่ปฎิบํติตามกฎหมาย ผู้เก่ียวข้องท้ังสถาปนิก และเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินได้แสดง 

ความคิดเห็นต่อกรณีไว้ดังต่อไปน้ี

"การท่ีกำหนดพ้ืนท่ีอาคารให้ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต่อ 1 อาคาร โดยไม่มีความซัดเจนว่าเช่ือมกัน 

ตรงไหนได้ เช่ือมกันได้หรือไม่ มันไม่ควรจะเป็นอย่างน้ี



98

...... เราในฐานะสถาปนิกเอง เรามีจรรยาบรรณพอสมควรท่ีอยากจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

กฎหมายหลักๆ เราไม,อยากจะทำผิด แต่กฎหมายบางอย่าง อย่างเซ่น ระยะเวลา คุณจะให้ผมรอไม่ไต้ เจ้าของเขารอไม่ไต้ 

เม่ือไรจะตอบก็ไม่รู้ ผมจะไต้คำตอบกลับเม่ือไร คุณติงแต่ละข้อไม่ตรงกัน และไม่ติงในทีเดียว เข้า1ไปครังแล้วคร้งเล่า ตี 

กลับออกมา เซ่นน้ันผมรอไม,ไต้ ผมต้องผิดกฎหมาย ผมต้องสร้างโดยไม่มีใบอนุญาต น่ีข้อท่ี 1

ข้อท่ี 2 กฎหมายบางอย่าง เซ่น ความสูง เขาต้องมีลิฟท์ อย่างเซ่นเป้าหมายโรงแรมผมอาจมีคนแก่ คน 

พิการ ผมไม่มีลิฟทํใม่ไต้ ผมก็ต้องมีลิฟท์ ถ้าผม'ไล่ลิฟท์ ความสูงผมก็เกิน สิฟท์ก็ต้องมี Overhead แล้วอย่างกฎหมาย 

กำหนดว่า 2,000 ตารางเมตร ผมก็ทำตามกฎหมาย แต่ผมต้องเช่ือม ผมไม่เช่ือมจะเดินหากันไต้อย่างไร” (สถาปนิก 2)

"กรณีเล่ียงหรือทำผิดกฎหมาย คือมีเพ่ือนผมทำงานท่ีบริษิฑหน่ึง เพ่ือนผมเล่าให้ฟังว่า พ่ืท่ี office เขา 

เป็นแบบทำแบบไปก่อน เด๋ียวค่อยว่ากันเร่ืองเงิน พอทำโครงการหน่ึงเขาคิดเลยว่าจะต้องมีเงินลักเท่าไร ส่วนเร่ือง

กฎหมายค่อยว่ากัน” (สถาปนิก 4)

“กรณีเล่ียงกฎหมาย อย่างเซ่งi  เล่ียงขอเป็นอย่างอ่ืน เล่ียงขอเป็นอาคารเปล่าๆ 4-5 หลัง แล้วค่อยแบ่ง 

ตรงกลาง อย่างน้ีจะเยอะ แล้วก็พวกโรงแรม เขามีท่ีแปลงหน่ึง ให้ออกแบบแยกเป็น 4 ตึกๆ ละ 9 ห้อง คุณก็ไม่ต้องทำราย 

งานฯ แล้ว เป็นการหลีกเล่ียง ไม่ใซ่เพราะเพียงต้องการประหยัดเงินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการประหยัดเวลา ให้ก่อสร้าง 

ไต้เร็วท่ีสุด อย่างกรณีเจ้าของต้องการประหยัด อาจเน่ืองจากเกินงบ พวกท่ีเก่ียวกับกฎหมายท้ังหลายตัดไป อย่างกังตับ 

เพลิง สปริงเกอร์ พวกระบบบำบัดน้ําเลียเดิมคำนวณไว้อย่าง ถึงเวลาก็ใช้อีกอย่าง ลดขนาดกังเพ่ือให้ราคาลดลง บางที

ระบบครัวจริง  ๆ ต้องทำดี  ๆ แต่เขาไม่ลงทุนหรอก เขาท้ิงเลย แล้วก็ไม่ติดไฟฉุกเฉิน .....  ถ้าโรงแรมท่ีมาด้วย Chain

ใหญ่ๆ ไม่มีเล่ียงเลย เขาทำถูกต้องหมด ส่วนโรงแรมเล็กๆ จะเล่ียง ประ๓ ทกลางเล็กกลางใหญ.่....  กรณี 10-20 ห้องไม่

ต้องพูดถึง จะเล่ียงอยู่แล้ว พวกน้ีจะเป็นห้องเช่า เขาไม่ขอเป็นโรงแรม แต่พอลัก 40-60 ห้องก็จะเล่ียงเป็นอีกแบบ เพราะ 

โครงการมันใหญ่ เห็นซัด แต่พอ 80 ห้องข้ึนไปจนเป็น 100 ห้องน้ันไม่ค่อยเล่ียงแล้ว กรณี 150-200 ห้อง คือถ้ามี Chain 

เมืองนอก ไม่ค่อยเล่ียง” (สถาปนิก 5)

" ...... เหมือนท่ีเป็นบังกะโล 13 หลัง ต้องทำส่ิงแวดล้อม ก็ขออนุญาตทีละ 5 หลัง ถามว่าผิดไหม ถ้า

ป่าตองขออนุญาตแบบน้ีไต้ แต่ต้องคนละช่ือ แต่ท่ีราไวย์บอกว่า ถ้าท่ีดินคนละแปลงน่ึขอไต้ ขอ 2 ทีก็'ทำ'ไต้ พอเรารวมจด 

ทะเบียนการค้าเป็นอพาร์ตเมนต์ มันก็รอดไป

อย่างท่ีจอดรถ เขาทำเป็นห้องพักหมด เขาถึอว่าในบริเวณน้ันคนพักเป็นฝร่ัง อย่างโรงแรม 2 ดาวไม่มี 
ฝร่ังคนไหนเอารถมาหรอก มีแต่มอเตอริไชค์ 90% ถ้าเป็นรถยนต์ก็แค่ 1-2 คัน พ้ืนท่ีจอดรถท่ีทำไว้ตอนทำแบบก็แทบจะไม่ 
เหลือ แต่เร่ืองท่ีจอดรถจะข้ึนกับระตับของโรงแรม จริงๆ  ท่ีจอดรถมันก็ไม่ค่อยไต้ใช้ เพราะในภูเก็ตคนลงทุนเขาก็เอาท่ีจอด 
รถมาทำเยอะแยะ อย่างป่าตอง ถ้าดูบริเวณริมหาด โรงแรมเขาไม่ทำท่ีจอดรถกันหรอก ถือว่ามีรถประจำทาง รถลองแถว” 
(สถาปนิก 6)

ส่วนทางเจ้าหน้าท่ีราชการท้องถ่ินไต้ให้ความเห็นไว้ตังต่อไปน้ี

“ที,ผ่านมาโครงการโรงแรมท่ีทางโยธาจังหวัดตรวจลอบ พบปัญหาในเร่ือง แบบแปลนท่ีออกแบบไม่ถูก 

ต้อง วางผังบริเวณไม่ถูกต้อง อย่างเร่ือง Set Back เซ่น แนวร่นจากชายทะเลไม่ณ็๒ไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 20 แล้วก็ 

ความสูงท่ีท้วงติงไป และพ้ืนท่ีอาคารเกิน ในบริเวณท่ี 2 ตามกฎกระทรวงกำหนดให้สร้างไต้ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
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โรงแรมส่วนใหญ่ก็ทำเกิน บางทีความสูงก็เกิน บันไดไม่ได้ตามท่ีกำหนดไว้คือ 1.50 เมตร เราจะ Comment ไปทังหมด 

แล้วให้เขามารับเอกสารกลับไปแก้ไข

.....  ท่ีพยายามเล่ียงกฎหมาย ถ้าตรวจเจอผมให้แก้ ดังเซ่น อาคารต้องมีพ้ืนท่ีไม่เกิน 2,000 ตาราง

เมตร แทนท่ีจะเขียนเป็นระเบียง เขาจะเขียนเป็นดาดฟ้า แต่มีประดูออก กรณีน้ีส่วนใหญ่เป็นแบบจากกรุงเทพฯ ไม่ใช่ 

แบบจากภูเก็ต ถ้าคุณทำให้พ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร คุณก็ต้องลดพ้ืนท่ี หรือถ้าคุณเล่ียงจนสร้างได้ ตอนเปิดโรงแรม 

ผมไปตรวจก็เจออยู่ดี

กรณีอ่ืนก็มีเร่ือง ความสูง คือความสูงในแบบกับท่ีก่อสร้างจริงไม่ตรงกัน แต่กรณีน้ีคือม้นเสร็จแล้ว 

เพราะในการตรวจสอบ บางคร้ังทางเราก็มีการวัดความสูงจริง โดยวัดถึงยอดจ่ัว วัดโดยใช้กล้องทีโอโดไสทํยิง กรณีท่ีวัด 

ถึงยอดจ่ัว ใช้คำนวณจากตริโกณมิติเป็นค่า Sin Cos Tan

.....  กรณีท่ีสร้างก่อนได้ใบอนุญาตมีจำนวนมาก ต้องยอมรับ เท่าท่ีเราทราบ โรงแรมท่ีย่ึนมาแล้วเรา

ยังไม่ได้ตรวจ แต่พอผ่านๆ ไป พบว่าสร้างแล้ว แบบยังอยู่กับทางเราเลย เยอะมาก ประมาณ 80% ในกรณีของโรงแรม,, 

(เจ้าหน้าท่ี 3)

"ส่วนใหญ่โรงแรมท่ีสร้างจะเป็นลักษณะเกสต์เฮาส์หรือหอพัก คือขอเป็นท่ีพักอาดัยรวม ไม่ได้ขอเป็น 
โรงแรม คือมี 2 กรณีคือ เช่าเป็นรายวัน กับเช่าเป็นรายเดือน ท่ีขอเป็นลักษณะอพาร์ตเมนท์ เราก็ต้องอนุญาตไป ส่วนการ 
ใช้ของเขา  ๆ อาจใช้เป็นโรงแรมก็ได้ เราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ แล้วท่ีเขาขอเป็นหอพัก เป็นอพาร์ตเมนท์ เขาก็ไม่ต้อง 
ทำรายงานสิงแวดล้อม เพราะเขาทำแค' 9 ห้อง แต่ทำหลาย  ๆหลัง ย่ืนขอมาเป็นคร้ัง  ๆพอโรงแรมขนาดประมาณ 60 ห้อง 
ข้ึนไปถึงจะเร่ิมทำตามข้ันตอนถูกต้อง แต่พวกเล็ก  ๆท่ีฃอถูกต้องก็มี แต่โดยเฉล่ียคือประมาณ 60 ห้องข้ึนไปจะทำถูกต้อง

...... กรณีเล่ียงกฎหมายท่ีเกิดก็เช่น ถ้าโครงการมีห้องเกิน 10 ห้อง เขาก็ทำอาคารเป็น 2 อาคาร แยก

กันย่ืนคนละคร้ัง แต่แบบน้ีเขาต้องแยกโฉนดเวลาย่ืน จริงๆ มีหลายกรณี ให้เราคิดว่า ถ้าเราเป็นเจ้าของท่ีแปลงหน่ึง เป็นท่ี 

ใหญ่ 10 ไร่ มีคนมาเช่าคุณทำ อพาร์ตเมนท์เป็นหลังๆ มันก็เป็นไปได้ ย่ืนต่างนาม ต่างเจ้าของกัน พ่ีน้องกันต่างทำก็เป็น 

ได้ นอกจากน้ีก็มีบางบริเวณห้ามสร้างตึกแถว ก็สร้างเป็นคูหาหน่ึงเว้น 50 ซม. สร้างเป็นหลังๆ เว้น 50 ซม. ก็ไม่เรียกว่า 

เป็นตึกแถว

...... บางโครงการเขาทำบ่อบำบัดน้ําเลียแล้วไม่เปิดเคร่ืองก็มี มีไว้โชว์ มีเอาไว้ใช้แค่ผ่านใบอนุญาต

ส า เห ต ุห น ึ่ง  เ พ ร า ะ ร ะ บ บ ท ี่อ อ ก แ บ บ จ ะ ใ ห ญ ่ น ี่เ ป ็น เ ห ต ุผ ล ส ่ว น ห น ึ่ง ท ี่เ ข า ไ ม ่เ ป ิด ร ะ บ บ บ ำ บ ัด ” ( เจ ้า ห น ้า ท ี่ 6 )

“เม่ือก่อนเล่ียง แต่ต้ังแต่ 10 ห้องต้องทำรายงานน่ีไม่เล่ียงเลย แล้วเท่าท่ีเจอรายงานผลกระทบส่ิงแวด 

ล้อมท้ัง 2 แบบ คือ รายงานแบบเบ้ืองต้นกับรายงานแบบเต็มเหมือนกันเลย ท้ัง IEE และ EIA ทำเหมือนกันเลย

.....  ส่วนมากจะหลีกเล่ียงกันเยอะ สมมุติมีท่ี 10 ไร่ สร้างได้ 60% เว้นว่าง 40% เท่ากับสร้างได้ 6 ไร่

พอ 6 ไร่น่ีสร้างเสร็จ ก็ไปขออนุญาตในส่วนของพ้ืนท่ี 4 ไร่อีก ตรงน้ีต้องมอง 2 มุมมอง มุมของน้กวิซาการ และเจ้าของท่ี 

ดิน นอกจากน้ียังมีกฎหมายผังเมืองอีกท่ีควบคุมว่าสร้างน่ันไม่ได้สร้างน่ึไม่ได้ ท่ีแปลงน้ีก็ราคาลดเลย,, (เจ้าหน้าที่7)

ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลผู้เก่ียวช้องท้ังในส่วนของสถาปนิก เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินและส่วนกลาง และบริษัทท่ี 

ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม พบว่ามีประเด็นปัญหาจากเน้ือหาสาระของกฎหมายซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

ในจังหวัดภูเก็ต บริเวณหาดปาตองและหาดกะรน ในส่วนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์รวบรวมประเด็นปัญหาและผลกระทบ 

จากเน้ือหาสาระของกฎหมายดังกล่าว.
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